



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13370

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 33.37 Ad Value: 30,033

PRValue (x3): 90,099

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐเดินหน้าหรือสวนยางบุกรุกผืนป่า ทส.จับมือกยท.สำรวจการถือครอง-โซนนิ่งพื้นที่...

# รัฐเดินหน้าหรือสวนยางบุกรุกผืนป่า

## ● ทส.จับมือกยท.สำรวจการถือครอง-โซนนิ่งพื้นที่ปลูก

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งดำเนินการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมปริมาณน้ำยางพาราจำนวนประมาณ 300,000 ตัน/ปี ควบคู่การแก้ไขปัญหากลุ่มราษฎรผู้ยากไร้ ทส.จึงได้ประสานงานกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการสำรวจการถือครองครอบครอง เพื่อจะนำข้อมูลไปจัดสรรที่ดินทำกิน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

มาตรการแก้ไขปัญหาสวนยางพาราในพื้นที่ป่า ทส.ได้กำหนด 6 แนวทาง ได้แก่ 1.เร่งรัดดำเนินคดีสวนยางพารานายทุนที่อยู่ในพื้นที่ป่า 1.32 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว 160,000 ไร่ 2.ควบคุมพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ให้มีการกรีดน้ำยาง 3.ลดการกรีดยางในพื้นที่รับผิดชอบของ อ.อ.ป. จำนวน 86,000 ไร่ โดยในปี 2560 - 2561 จะดำเนินการลดพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 20,000 ไร่ คาดว่า จะช่วยลดปริมาณน้ำยางได้ประมาณ 1,500 ตัน/ปี และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 5% จนกว่าจะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางพาราได้ทั้งหมด 4.เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับราษฎรผู้ยากไร้ และ 6.ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ยากไร้ที่ทำสวนยางพารา ตามแนวทางในข้อ 4 และ

ข้อ 5

ด้าน นายธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. เผยว่า การดำเนินการร่วมกันระหว่าง กยท. และ ทส. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการทำโซนนิ่งพื้นที่ปลูกยางที่เหมาะสม เพราะสถานการณ์ราคายาง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบ ซึ่งระดับราคาถูกกำหนดจากความต้องการซื้อ-ขาย และความต้องการใช้ยางพาราของโลก ซึ่งเราไม่สามารถไปกำหนดความต้องการใช้ได้ เพราะเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับกรขยายตัวของเศรษฐกิจและการขยายตัวของประเทศผู้ใช้ แต่สิ่งที่ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ คือ การสร้างสมดุลของปริมาณผลผลิตให้มีความเหมาะสม จากการพยากรณ์การใช้ยางพาราของโลก แต่ละปีจะเติบโตประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ แต่การเพิ่มของปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเนื่องจากในช่วงปี 2553 ยางพารามีราคาสูงมาก ชาวสวนยางทั้งไทยและต่างประเทศที่สามารถปลูกยางได้ ก็หันมาปลูกยางเป็นจำนวนมาก และช่วงเวลานี้มีที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากจึงมีผลต่อราคา



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยรัฐ

Thal Rath  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21863

Col.Inch: 56.61 Ad Value: 169,830

คอลัมน์: สำนักข่าวหัวเขียว: เย็นไวโยม

หน้า: 1(ขวา), 2

PRValue (x3): 509,490

ศิลปิน: สีสี่

สำนักข่าว  
**หัวเขียว**  
**แม่ลูกจันทร์**  
เย็นไวโยม

การประชุม ครม.สัญจรภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา รูดม่านปิดฉากลงไปแบบไม่ประทับใจเท่าที่ควร

เพราะมีปัจจัยแทรกซ้อน 4 ประการ ทำให้งานกร่อยไปบานตะเกียง

ประการที่ 1, ดิน ฟ้าอากาศ ★มีต่อหน้า 2

สำนักข่าวหัวเขียว☆ ต่อจากหน้า 1  
ไม่เป็นใจฝนตกหนักน้ำท่วมรันเวย์สนามบินทำให้เที่ยวต่างๆที่จัดไว้ล่าช้าไปกว่า 2 ชั่วโมง

ประการที่ 2, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกิดอาการนอนหลุดตวาดใส่ตัวแทนชาวประมงปัตตานี ที่มาร้องเรียนความเดือดร้อนอย่างรุนแรง

ประการที่ 3, มือบักดักถ่านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพยายามจะไปดักกรอขึ้นหนังสือคัดค้านถึงมือนายกรัฐมนตรีแต่โดนตำรวจทหารสกัดกั้น จนเกิดปะทะกันชุลมุน

แกนนำมือบักโดนจับกุมดำเนินคดีไป 16 คน

ประการที่ 4, แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ขอโอกาสเข้าพบนายกฯบักคู่ 5 นาทีเพื่อร้องเรียนรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาหารายาง

แต่สุดท้ายถูกบล็อกให้ไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อบรรยายกาสาไม่แฮปปี้ ทำให้

โครงการต่างๆที่กรม.อนุมัติอัดฉีดงบประมาณพัฒนาภาคใต้ทั้งถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบินมากมาย กลายเป็นข่าวเล็กลินดเดี่ยว โคนข่าวนายกฯบักคู่ไว้กากใส่ชาวบ้านกลบชะมิดเลย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าปัญหาเมืองแตกเฉียบพลัน เป็นปัญหาประจำของท่านผู้นำรัฐบาลตลอดมา

ไม่ใช่ครั้งแรก และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่นายกฯพล.อ.ประยุทธ์เกิดโมโหจนเฉียวเกรี้ยวกราดต่อหน้าธารกำนัล

และทุกครั้งจะตามมาด้วยคำขอโทษทุกที

ครั้งล่าสุดนี้ก็เช่นกัน ท่านนายกฯเอ่ยปากขอโทษที่พูดจาเสียงดังกับตัวแทนชาวประมงปัตตานี

เพราะการประมงไทยต้องให้สอดคล้องกับไอยูยู ไม่เช่นนั้นเรา สินค้าไทยจะถูกกีดกันจากอียูและอเมริกา

ถ้าไม่ปฏิบัติตามไอยูยูก็จะมี

ใครรับซื้อสินค้าอาหารทะเลของไทย นายกฯพล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงว่าการที่ต้องกำหนดเวลาการจับสัตว์น้ำ เพื่อให้โอกาสปลาขยายพันธุ์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุล เพื่อให้การประมงไทยมีความยั่งยืน

แหม...ถ้าท่านนายกฯอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่แรก เรื่องยุ่งๆก็จะจบด้วยดี

แต่บังเอิญท่านเกิดเมิ่งแตกเสียก่อน เรื่องเล็กลินกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสั้นเล็กลินกลายเป็นเรื่องยาว

ความจริงพล.อ.ประยุทธ์มีวาทศิลป์

ดีพูดจาปากหวานจะตายไปแถมมีลูกเล่น ลูกฮาชนิดนักการเมืองอาชีพยังอาย

แต่บทต่อม โมโหแตกก็ปะทุพื้บ ขึ้นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นงานยากแน่นอน

แต่การบริหารอารมณ์ตัวเองก็ยากไม่แพ้กัน

ถ้ารู้ว่าอารมณ์ไม่ดีต้องกระตุ้นตัวเองให้ใจเย็นๆ

ถ้านับหนึ่งให้ถึงสิบเสียก่อนได้ยิ่งดี

ถ้านับถึงสิบยังเอาไม่อยู่ก็ต้องนับต่อไปให้ถึงพัน

ข้อสำคัญ ถ้าท่านนายกฯจะสืบสานอุดมการณ์เป็นนายกฯหลังการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ท่านจะต้องเจอผีปากใบมีด โคนนักการเมืองอภิปรายในสภาฯหนักกว่านี้แน่นอน

ถ้าควบคุมอารมณ์ให้เย็นเป็นหิมะพันปีไม่ได้

ท่านจะต้องปะทุความโมโหบ่อยกว่าที่ผ่านมา

แทนที่จะมุ่งสมาธิไปที่การทำงานเลยต้องมาเสียอารมณ์เพราะ โคนฝ้าย ค้านแห่รังแดน

เรื่องอื่นไม่ท้วง...เป็นท้วงเรื่องนี้เรื่องเดียว.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thal Rath  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 40.49 Ad Value: 64,784

PRValue (x3): 194,352

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

## แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้

การประชุม ครม. นอกสถานที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ จ.สงขลา และปัตตานี เกี่ยวกับเรื่องโครงการประชุมจะไม่เต็มร้อย โดยเฉพาะ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกทั้งนั้น แต่ไม่มีรองนายกที่กำกับดูแล รมต.การท่องเที่ยวฯ ร่วมทีมด้วย เลยเหมือนยังครึ่งๆกลางๆไม่สุด แต่หากดูภาพรวมของ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถ้านำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่

เริ่มต้นจาก แหล่งท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล หรือจะเข้ามาในเขตเศรษฐกิจอย่าง สงขลา หาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวและอาหารรสจัดภาคใต้เป็นที่ขึ้นชื่อ ภายใต้อิทธิพลสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขยายเมืองต้นแบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ให้มีการเชื่อมต่อทั้งทางเรือ ส่งเสริมให้ ท่าเรือสำราญ จ.ภูเก็ต เป็น ท่าเรือหลักของโลก และจัดระบบขนส่งมวลชนทางบกที่ทันสมัย เช่น Monorail ภูเก็ต พัฒนาให้ภูเก็ตเป็น Smart City หรือการพัฒนาสนามบินเบตง โครงการ ถนนเลียบบ่อวไทย รถไฟฟ้าเชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย จะทำให้เศรษฐกิจ การขนส่งและการท่องเที่ยวภาคใต้เติบโตแบบก้าวกระโดดทันที

ของดีในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์ และ อุตสาหกรรมยาง ที่ไทยเป็นแหล่งผลิตที่มากที่สุด การจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางหาดใหญ่-สะเดา

ให้เป็น Rubber City จะเป็นฐานเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้อย่างยิ่งยืน พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร สร้าง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้ เช่น ผลิตเครื่องสำอาง แปรรูปอาหาร เป็นต้น

จะว่าไปแล้ว ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในทะเล มีทั้ง น้ำมัน แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร แหล่งประมง ยางพารา แร่ เป็น ด้ามขวานทอง อย่างแท้จริง หากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและจะกลับมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในย่านนี้ทันที

เคยสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นต่างขนาดกัน เช่นเดียวกับ ฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย ที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง การพัฒนาภาคใต้ของประเทศที่ ยึดหลักความมั่นคงมากกว่าการพัฒนา นอกจากจะทำให้ปัญหาความไม่สงบลงลึกมากขึ้น ยังจะเป็นการทรมานข้อขัดแย้งตัวเอง

เสียดายว่ารัฐบาลไม่กล้าประกาศให้ภาคใต้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เอาเศรษฐกิจนำการเมืองและการทหาร เราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะ ถ้าจะเทียบ ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ ในภูมิภาคนี้ ไทยได้เปรียบมากที่สุด แต่ถ้าจะเทียบ ด้านทรัพยากรบุคคล ไทยน่าจะแย่ที่สุด โดยเฉพาะพวกที่ชอบขวางนั้นขวางนี้ ดีแต่ชวนคนมาต่อต้านนโยบายรัฐ ควรจะจับตาให้ดี พวกทำงานด้วยปาก สู้แล้วรวย จนประเทศหายนะ.

หมัดเหล็ก



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14508

Col.Inch: 139.42 Ad Value: 153,362

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 8 หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 8

PRValue (x3): 460,086

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศรีราชา-พัทยาลุ้นบมคู้'อีอีซี' ชลบุรีจัดถก-เสวนา1ธ.ค.นี้ลุยตั้งบต่องถิ่น5หมื่น...

# ศรีราชา-พัทยาลุ้นบมคู้'อีอีซี'

## ชลบุรีจัดถก-เสวนา1ธ.ค.นี้ ลุยตั้งบต่องถิ่น5หมื่นล้าน ล็อตแรกกระตุ้นศก.ใน4ด.

'สมคิด'จี้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน ปี'61 ยอดรวมเกือบ 8 แสนล้าน คาดอีก 4 เดือนใช้งบตั้งถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งเป้าล็อตแรก 5 หมื่นล้าน เน้น'คลัง-มหาดไทย'เร่งหารือแก้ระเบียบ 'บิกป้อม'สั่งทหารช่วยปัญหายาง ราคาควบ หนุนแก้ค้ำมนุษย์-แรงงานผิด กม. (อ่านต่อหน้า 8)

### อีอีซี

#### 'สมคิด'จี้รฐก.เบิกจ่ายงบลงทุน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามและเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ โดยนายสมคิดให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2561 รัฐวิสาหกิจมีงบลงทุนกว่า 5 แสนล้านบาท ต้องการให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงยังให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดึงงบลงทุนในบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจที่ สคร.ไม่ได้ดูแลโดยตรงเข้ามาดูด้วย เพื่อดูว่ามีปัญหาเบิกจ่ายอะไรหรือไม่ ซึ่งในปี 2561 มีงบลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง รวมถึงการก่อสร้างการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจึงสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก่อนช่วงมาก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรวมกัน รวมถึงบริษัทลูกด้วย ในปี 2561 มีทั้งสิ้น 7.96 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 52% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ถ้าดูแค่รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกำกับดูแล สคร. มีงบลงทุน 45 แห่ง มีวงเงิน 5.06 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน งบลงทุนรัฐวิสาหกิจจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ เห็นได้จากในปี 2560 ที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.2% ส่วนสำคัญมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวถึง 10% ในปีก่อน ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.8% ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว 9.2%

#### ปี'60ยังเบิกต่ำเป้าแค่2.4แสนล.

นายเอกนิติกล่าวว่า สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ของปี 2560 ทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทิน มีกรอบงบลงทุนรวมอยู่ที่ 3.44 แสนล้านบาท จนถึงเดือนตุลาคมนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ 80% ของแผนที่จะเบิกจ่าย ณ ตุลาคม หรือเบิกจ่ายได้ 2.4 แสนล้านบาท จากแผนที่ตั้งไว้ 3 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นปีนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งปีงบประมาณและปีปฏิทิน จะเบิกจ่ายได้ 2.88 แสนล้านบาท จากแผนการลงทุน 3.44 แสนล้านบาท หรือเบิกจ่ายได้ 84% ของกรอบงบลงทุน ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 95% แต่ก็นับว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงขึ้นกว่าในอดีตมาก จากที่เคยอยู่ในระดับเพียง 70% เท่านั้น ทั้งนี้ในปี 2561 รัฐบาลยังตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่ 95% เช่นเดิม

นายเอกนิติกล่าวว่า ส่วนการลงทุนรถไฟฟ้า 5 เส้นทางนั้น กระทรวงคมนาคมเตรียม

เสนอ ครม. 13 สัญญาโครงการรถไฟรางคู่มูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาทให้ ครม.อนุมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สูงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น จากปัจจุบันที่ใช้งบเดียว ที่การเดินทางรถไฟต้องสับหลัก ไม่สามารถสวนทางกันได้

ทำให้ความเร็วของรถไฟไทยเฉลี่ยที่เพียง 40 กิโลเมตร/ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเมื่อเป็นรางคู่จะทำให้ความเร็วของรถไฟไทยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ

#### สถ.แจงใช้งบอปท.1.5แสนล้าน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาใช้ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอให้ ครม.รับทราบถึงแนวทางในการนำเงินสะสมของอปท.มาใช้ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

"เงินดังกล่าวเป็นส่วนที่เราคิดว่าสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากที่กันเงินสำรองสะสมกรณีเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติแล้ว จะมีเงินที่สามารถให้ อปท.พิจารณาใช้เพื่อดูแลทุกข์สุข และพัฒนาพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชน อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท ส่วนจะใช้จ่ายอย่างไรก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. ที่จะพิจารณาว่าแต่ละพื้นที่จะนำไปใช้ดำเนินการในเรื่องใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยเงินส่วนนี้สามารถเริ่มนำมาดำเนินการได้เลยหลังจากที่ผู้บริหารและสภา อปท.ได้พิจารณาแล้วเสร็จ" นายสุทธิพงษ์กล่าว

#### คลังนัด'มหาดไทย'แก้ระเบียบ

นายศรพล ตูลยะเสถียร รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณี ครม.มีมติให้นำเงินค้างจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14508

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 8

Col.Inch: 139.42 Ad Value: 153,362

PRValue (x3): 460,086

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศรีราชา-พืชมูลฐานบูมคู่'อีอีซี' ชลบุรีจัดถก-เสวนา1ธ.ค.นี้ลุยตั้งบตองถิ่น5หมื่น...

โดยให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยหรือร่วมกันว่า กระทรวงการคลังจะพยายามนัดหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อสรุปถึงการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ให้เร็วที่สุด โดยจะใช้อะไร ยังไง แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบอะไรนั้น คงต้องหารือก่อน และต้องดูระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ อปท. ซึ่งในการใช้จ่ายเงินนั้นต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ อปท.ผ่านสภา อปท. และต้องมีการกันเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง บางส่วนฝากไว้เพื่อรอเบิกจ่าย บางส่วนฝากไว้เฉยๆ

## 'สมคิด' คัดลือตแรก5หมื่นล.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการคลังว่าการดึงเงินค้างจ่ายของ อปท.เพื่อมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยงบลงทุน อปท.เบิกจ่ายไม่หมดและตกค้างรวมกันราว 1.7 แสนล้านบาท รัฐบาลเห็นว่าสิ่งที่ทิ้งไว้เช่นนี้จะเป็นการทิ้งทรัพยากรไปสูญเปล่า ครม.จึงมีมติให้นำออกมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น

นายสมคิดกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการคลังต้องไปหารือร่วมกันว่าจะแก้กฎระเบียบอย่างไรที่จะทำให้สามารถนำเงินค้างจ่ายของ อปท.จากที่นำออกมาใช้ไม่ได้ ให้สามารถนำออกมาใช้ได้ คาดว่าภายใน 4 เดือนนับจากนี้จะสามารถแก้กฎระเบียบและนำเงินงบประมาณดังกล่าวมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเงินที่จะนำออกมาใช้จะออกมาเป็นล็อตๆ โดยล็อตแรกน่าจะได้ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการที่จะนำเงินดังกล่าวมาใช้ เช่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น หรือโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ทั้งที่เป็นโครงการเก่าหรือโครงการใหม่ของ อปท.เอง

## พล.ไม่เพิ่มมาตรการพยุงราคาข้าว

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องการช่วยเหลือชาวนาโดยเพิ่มมาตรการประกันรายได้และจำนำยุ่งางว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกอยู่ในระดับสูงน่าพอใจ โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิตราดถึงตันละ 14,000 บาท ซึ่งเป็นราคาดีกว่าคาด สะท้อนว่ามาตรการรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาที่ใช้อยู่ 7 มาตรการ

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### อีอีซี

ทั้งสินเชื่อชะลอการขายและเงินให้เปล่าช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าโครงการเก็บข้าวในยุ่งาง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถือว่าเพียงพอ ยกเว้นหากสถานการณ์ราคาข้าวเปลี่ยนแปลงไป อาจต้องหารือว่าจะมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม และต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล

"มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการยุ่งาง เป็นส่วนดูดซับข้าวและชะลอการขายข้าวเปลือกออกมาพร้อมกันจำนวนมากในช่วงการเก็บเกี่ยว แนวโน้มทำให้ราคาข้าวโดยรวมดีขึ้น ซึ่งประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกปี 2561 จะประมาณ 30 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 18 ล้านตัน ในส่วนนี้มีแผนส่งออก 10 ล้านตันที่เหลือบริโภคในประเทศ ซึ่งกรมมีแผนรณรงค์เพิ่มการบริโภคข้าว" นายบุญฤทธิ์กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า มาตรการสินเชื่อชะลอการขายและเงินให้เปล่าช่วยเหลือเกษตรกรที่เตรียมไว้ มีดังนี้ สินเชื่อชะลอการขายข้าววนปี ปีการผลิต 2560/2561 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,800 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 7,200 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 อยู่ที่ต้นละ 8,500 บาท เงินให้เปล่าช่วยเหลือเกษตรกรเป็นค่าเก็บข้าวขึ้นยุ่งาง หรือค่าฝากเก็บ ต้นละ 1,500 บาท ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว

1,200 บาท ไม่เกิน 12,000 บาทต่อครัวเรือนเฉลี่ยแล้วข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเหนียวจะได้รับเงินต้นละ 15,300 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 11,100 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่ต้นละ 12,000 บาท ไม่จำกัดปริมาณข้าวที่เข้าโครงการตั้งเป้าข้าวเปลือกเข้าโครงการอย่างน้อย 2 ล้านตัน เริ่มใช้มาตรการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561

## กรม.ไฟเขียวช่วยได้3.5หมื่นล้าน

ที่กระทรวงการคลัง นายศรพล ตูลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขยาย

ระยะเวลาพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการด้านการเงินที่มีอยู่เดิมและเสนอโครงการใหม่เพิ่มเติม วงเงินรวม 3.5 หมื่นล้านบาท ทั้งการให้กู้ดอกเบียดำ ลินเชื่อบ้านดอกเบียดำ พิเศษ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายศรพลกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในส่วนของเงินต้นที่ไม่เกิน 200,000 บาท เป็นระยะ

เวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 รวมถึงยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประกันภัย ได้แก่ เกษะ ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา โดยขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2563 เช่นกัน พร้อมทั้งขยายอัตราขาดเขยส่วนต่างเบี่ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายเป็นในอัตราระหว่าง 0.3-3% (จากเดิม 0.3-2%) รวมถึงขาดเขยค่าเบี่ยประกันภัยในอัตรา 50% สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่สถานประกอบการทำประกันภัยให้

## ถก14แบงก์ขยายซอฟต์แวร์

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ธนาคารออมสินจะหารือกับ 14 แบงก์เพื่อจัดสรรเงินโครงการสินเชื่อดอกเบียดำ (ซอฟต์แวร์) ที่ ครม.อนุมัติให้ขยายเวลาออกไป 5 ปีเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยวงเงินซอฟต์แวร์ 2.5 หมื่นล้านบาท ยังมียังเงินเหลือกว่า 6 พันล้านบาท โดยใช้วงเงินไปกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า ธนาคารออก 4 ผลิตภัณฑ์วงเงินสินเชื่อรวม 3 พันล้านบาท ได้แก่ 1.สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม สำหรับบุคคล



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Maticchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14508

หน้า: 1 (ล่างขวา), 9, 8

Col.Inch: 139.42 Ad Value: 153,362

PRValue (x3): 460,086

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศรีราชา-พิทยาล้านบุษมา'อีอีซี' ชลบุรีจัดถก-เสวนา1ธ.ค.นี้ลุยตั้งบตองถิ่น5หมื่น...

ทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.80% ต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน 2.สินเชื่อ SMEs ibank ช่วยขยายแดนใต้ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลาง และขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ระยะเวลา 12 เดือน หนี้รวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท /ราย อัตราดอกเบี้ย 5 ปี 1.5% ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี 3.โครงการพักชำระหนี้ขยายแดนใต้ สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้านักค้าเดิมที่เป็นหนี้ปกติวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุกรายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยพักชำระหนี้เงินต้น 1 ปี ชำระเฉพาะกำไร และขยายเวลาสินเชื่อ 1 ปี 4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ แบ่งเป็นสินเชื่อบ้านขยายแดนใต้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ย 3 ปี 3.25%/ปี ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี และสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ย 3 ปี 3.00%/ปี ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี

## ธอส.ออกสินเชื่อบ้านสำหรับคนใต้

นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.เตรียมสินเชื่อสนับสนุนคนภาคใต้มีบ้าน 4,700 ล้านบาท 4 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขยายวงเงินสินเชื่อจากเดิมที่มีกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 5,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 2.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 3.โครงการบ้านธอส.เพื่อสานรัก ปี 2560 วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก 4.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทแฟลตให้เช่า กรอบวงเงิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก เท่ากับ MLR-2.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 4.25% ต่อปี) ส่วนปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส.เท่ากับ 6.25% ต่อปี)

## 'บึกป้อม'สังหารช่วยแก้ยางวูบ

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานการประชุม ว่า ในปี 2561 รัฐบาลมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง เพื่อสร้างงานกระจายรายได้และความเชื่อมโยงกับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพได้มุ่งมั่นปฏิบัติการกิจการความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชน

พล.ท.คงชีพกล่าวว่า พล.อ.ประวิตรยังเน้นย้ำการสนับสนุนแก้ไขปัญหาค่ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2561 ที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จะต้องดีขึ้นในระดับ tiers 2 และขยายผลไปสู่การพ้นจากประเทศที่ได้รับการดักเตือนให้มีการปรับปรุงแก้ไขในที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

“พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำเหล่าทัพให้การสนับสนุนรัฐบาล การแก้ไขปัญหาการค้าชายพาราตกต่ำ โดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโดยการนำช่างพารามาใช้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การสร้างและซ่อมแซมถนน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร และพัฒนาไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์” พล.ท.คงชีพกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน - เสาร์ 2 ธันวาคม 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 3318 หน้า: 2(ข้าง)

Col.Inch: 41.44 Ad Value: 51,800 PRValue (x3): 155,400

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรม.เท5 แสนล้านบุมได้ ไฟเขียวตั้งงบขอปท.ลงทุน

## กรม.เท5 แสนล้านบุมได้ ไฟเขียวตั้งงบขอปท.ลงทุน

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรม. มีมติรับทราบโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้และชายแดนภาคใต้ตามที่ภาคเอกชนภาคใต้เสนอแพ็คเกจเจาะเจาะโปรเจกต์ในพื้นที่วงเงินกว่า 5 แสนล้านบาทเพิ่มเติมจากโครงการของหน่วยราชการที่อยู่ในแผนแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 102 โครงการในภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม

โดยให้การดำเนินโครงการโดยแผน “Big Bang” หรือการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ



△ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สอศ.) ในพื้นที่นิทรรศการ โรงงานบริษัท ป่าสักพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ และฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการสอศ.ให้การต้อนรับ

จากการทุ่มงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เกิดการกระจายตัวของ การค้าการลงทุน เชื่อมโยงอนุภูมิภาคทั้งใน

กรอบ IMT- GT, BIMSTEC, Asean+6, GMS, CLMVT อาทิ ขยายถนน 4 เลนเส้นทางหมายเลข 4 เพชรเกษม เลียบชายทะเลฝั่ง

อันดามัน จากระนอง-ตรังให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี 2562 ตั้งงบประมาณเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ท่าขนุน(จ.พังงา) โครงการท่าเรือครุฑสมุย-กระบี่ เร่งศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟสายใหม่ชุมพร-ระนอง โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามล้งปูยูยูเกิด-ปูเต๊ะ) เป็นต้น

กรม. มีการพิจารณาการขอสร้างสนามบินพังงาโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแต่ยังไม่ได้มีการระบุว่า จะมีการสร้างตรงจุดใด

ในการแก้ไขปัญหาทางพารา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มปริมาณการใช้ทางพาราในโครงการของหน่วยงานเพิ่มขึ้นให้ได้ 1 แสนตัน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ทางพาราในประเทศ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ติดตามสูตรการใช้ทางพาราเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน เพื่อให้มีความคุ้มค่าที่สุด และขณะเดียวกันสั่งการให้กระทรวงทรัพยากร



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พฤษศบตี 30 พฤษศจิกายน - เสาร์ 2 ธันวาคม 2560

ปีที: 37

ฉบับที: 3318

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 41.44 Ad Value: 51,800

PRValue (x3): 155,400

คลิป: ๗๗

หัวข้อข่าว: ครม.เท5แสนล้านมูมใต้ ไฟเขียวตั้งงบขอปท.ลงทุน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไป  
ดำเนินการลดปริมาณการ  
ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า  
อนุรักษ์ด้วย

ครม.ยังเห็นชอบ  
มาตรการทางการเงินเพื่อชาว  
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค  
ใต้ ทั้งโครงการบ้านมุสลิม  
ชายแดนใต้ สินเชื่อกระตุ้น  
เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  
วงเงิน 5 พันล้านบาท สินเชื่อ  
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับ  
ผู้มีบัตรวงเงินสินเชื่อ 1 พัน  
ล้านบาท บ้านธอส. สานรัก  
สำหรับคน 3 จังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ ในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย  
ผ่อนปรนพิเศษ

ครม.ยังมีมติรับทราบ  
ให้นำเงินสะสมท้องถิ่นไปสร้าง  
ความเข้มแข็งในพื้นที่ของ  
ตนเองตามที่กระทรวงมหาดไทย  
เสนอ ส่วนกรณีที่ใช้งบมี  
ข้อจำกัดบางประการ ถ้าจะนำ  
เงินมาใช้ให้สำนักงบประมาณ  
ไปแก้ไขระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับแนวทางของรัฐบาล ■  
(อ่าน...ฝ่ายขอปท. หน้า 14)





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน - อาทิตย์ 3 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4997

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 16.85 Ad Value: 16,850

PRValue (x3): 50,550

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มติ ครม.: ให้ใช้ยางพาราเพิ่ม 1.3 ล้านตัน

## มติ ครม.

### ให้ใช้ยางพาราเพิ่ม 1.3 ล้านตัน

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.ลับ) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มีมติรับทราบผลการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงโครงข่ายระบบราง โดยขอให้เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ และทางคู่ช่วง หาดใหญ่-ป่าตองเบซาร์ 2.เร่งรัดก่อสร้างรถไฟสายใหม่เชื่อมรถไฟสายใต้เส้นทาง สุราษฎร์ธานี-ท่าปูน (พังงา) และการก่อสร้างเส้นทางสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก 3.เร่งรัดการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่จากจังหวัดชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนอง 4.การก่อสร้างรถไฟทางคู่จากสถานีสุโขทัย-ลก ถึงสถานีโคกโพธิ์ (ปัตตานี) และสนับสนุนโลจิสติกส์ในการขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย

การพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงโครงข่ายทางทะเล อาทิ 1.พัฒนาท่าเรือครุยส์ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ฝั่งอ่าวไทย) และท่าเรือครุยส์ จ.กระบี่ (ฝั่งอันดามัน) 2.ขุดขยายร่องน้ำท่าเรือ น้ำลึก จ.ระนอง และท่าเรือนาเกลือ จ.ตรัง 3.พัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 พัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ 2 และสนับสนุนการพัฒนาสนามบินหลักและรองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางบกและทางราง

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา 1 แสนตัน และต้องผลักดันให้การใช้งานภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50% จากปริมาณการใช้เดิม 8 แสนตัน รวมเป็น 1.2 ล้านตัน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9864

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

PRValue (x3): 1,331,388

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: วักชาวประมงบาน'ตู'เสียใจสัญญาใจได้เร่งแก้ยางปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมืองป้องกัน...

# วักชาวประมงบาน 'ตู'เสียใจ สัญญาใจได้เร่งแก้ยาง

## ปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมือง ป้องกัน-ไม่ได้เสียหายน มีชัยโล่งทมน.ลูก10ฉบับเสร็จ

ทีมงาน'บิกตู'โพสต์ข้อความ นายกฯเสียใจ  
เปลววักชาวประมงปัตตานี  อ่านต่อหน้า 10

### ● ตูเสียใจ ต่อจากหน้า 1

โฆษก'โก๋อู'แถลงข่าว อ้างชาวประมงพูดก้าวร้าวรุนแรงก่อน เพื่อไทย-ปชป.รุมสับทำเสียภาพลักษณ์ ชำเติมปัญหา 'บิกตู' อย่างแค้นเสียงดังเล็กน้อย เพราะพูดจาต้องให้เกียรติกัน กรม.สัญญาใจไม่ได้มาจับผิดหรือหาเสียง ยันปรับกรม.ไม่มีดีลการเมือง ดึง'วีระศักดิ์'นั่งรมว.ห้องเที่ยวฯ เพราะทำงานร่วมกันจนไว้วางใจ 'บิกตู'ข้าง'นั่งรมช.กลาโหม ให้ดูงานปรองดองปลดอบ'บิกตู'ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย กรม.

สัญญาสงขลาไฟเขียวมาตรการด้านการเงินอุ่มขายแดนภาคใต้ 7 โครงการ วงเงิน 3.8 พันล้านพร้อมเร่งแก้ปัญหาการค้าชาย

### บิกตูออกกรม.สัญญา-ฝนอล่มหนัก

วันที่ 28 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.สงขลาว่า ช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ยกเลิกภารกิจถ่ายรูปหมู่บริเวณแหลมสมิหลา จ.สงขลา และการเข้าสักการะกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่คืนวันที่ 27 พ.ย. และ

ต่อเนื่องถึงเช้า ทำให้มีน้ำท่วมขังและฝนยังคงตลอดเวลา

ก่อนประชุมกรม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือกรม.สัญญา ครั้งที่ 3/2560 ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา พล.อ.ประยุทธ์พบปะนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเครื่องผลิตไบโอดีเซล นายกฯ ระบุว่าจะนำไปต่อยอดผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม

เวลา 09.00 น. นายกฯ เป็นประธานการประชุมประชุมกรม.นอกสถานที่ ซึ่งมีกรม.เข้าร่วม 15 คน รวมนายกฯด้วย เนื่องจากกรม.ชุดใหม่ที่ปรับเปลี่ยนยังไม่ผ่านขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยกระทรวงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ มอบให้ปลัดกระทรวงเข้าประชุมแทน ส่วนการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นขั้นสูงสุด รัฐมนตรีก็ต้องเดินเข้าเครื่องตรวจสแกนอย่างละเอียด ยกเว้นนายกฯ

### แจงปรับกรม.ไม่มีดีลการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9864

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

หน้า: 1(กลาง), 10, 11 PRValue (x3): 1,331,388 ศิลป: สีสี่  
หัวข้อข่าว: วักชาวประมงบาน'ดู'เสียใจสัญจรใต้เร่งแก้งปรับปรกรม.-ไม่มีดีลการเมืองบั้ง...

▼ **แจวเรือ** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ทำท่าแจวเรืออย่างอารมณ์ดีระหว่างเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ที่มีอาหารพื้นบ้านมาจัดแสดงหลายชนิด ภายหลังกประชุมครม.สัญจร ที่ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 พ.ย.



กรม. ถึงการปรับปรกรม. ที่มีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมว่า คนไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนจากพรรคไหน คนไม่รู้เพราะวันนี้ไม่มีพรรค ถ้ามาทำไม่ได้ก็กลับไปพักผ่อน เป้าหมายของคนที่ต้องการให้กับประชาชน ที่ผ่านมาก็ทำงานมาด้วยกันอยู่แล้ว เกิดความไว้วางใจกัน

“ผมไม่ได้มองหรือดีลการเมืองกับใคร เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง ผมไม่ติดกับใคร เป็นการแสดงผลงานออกมาให้เห็น ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับครม. รองนายกฯที่ดูแลการท่องเที่ยวมาตลอดก็มาทำงานได้ดี สื่อเองก็พูดไม่ไรหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงบ้าง ทหารไม่ตีบ้าง ลองหมุนดูแล้วกัน ผมก็คาดหวังว่าจะดีขึ้น ซึ่งเดิมก็ได้อยู่แล้วไม่ได้เสียหายอะไร การปรับปรกรม. ไม่มีใครดูใจทั้งหมด ผมก็ไม่มีทางเลือกมากนัก และไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนพ้อง น้องพี่ เป็นคนละเรื่องกัน” นายกฯ กล่าว **‘บิกโด่ง’ ยังอยู่ในคสช.**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวไว้ว่า ส่วนที่ปรับพล.อ. อุดมเดช สืบบุตร จากรมช.กลาโหม ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับตนถึง 3 ปีแล้ว วันนี้พล.อ. อุดมเดช ยังอยู่ในคสช. สิ่งสำคัญคนเน้นไปสู่วางความปรองดอง ก็มอบให้ พล.อ. ชัชชาติ ช้างมงคล รมช.กลาโหม มาดูเรื่องปรองดอง เป็นหัวหน้าคณะเรื่องความปรองดองในการปฏิรูป ส่วนเรื่องภาคใต้ในส่วนของคุณะกรมขับ

เคลื่อนการแก้ไขปัญหาลงภาคใต้ (ลปต.) ส่วนหน้า วันนี้ได้หารือกับพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม แล้วว่า จะมอบให้พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งลงพื้นที่ทำงานในภาคใต้อยู่แล้วรับผิดชอบ

นายกฯ กล่าวไว้ว่า การวิจารณ์ว่าเปลี่ยนตัวจากทหารก็ใช้ทหารอีกแล้วถ้าไม่เป็นทหารจะลงไปเดินในภาคใต้ได้หรือไม่ ใครจะกล้าไปเดินร่วมกับเขา ที่ผ่านมาก็พล.อ.สุรเชษฐก็ลงไปทำงานในภาคใต้อยู่แล้วเกือบทุกสัปดาห์ ดูแลเรื่องการศึกษาทำให้หลายอย่างพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เมื่อเข้ามารับหน้าที่ดังกล่าวจะได้สานงานต่อจากพล.อ.อุดมเดช ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน และตนได้พูดกับพล.อ.อุดมเดช ก่อนจะปรับ ปรกรม.ก็เข้าใจกันดี พล.อ.อุดมเดช บอกยินดีและพร้อมจะช่วยเหลือทำงาน ซึ่งขอบเขตในการทำงานร่วมกันมา รัฐมนตรีทุกคนพูดกับตนเช่นนี้ก่อนจะปรับปรกรม.ด้วยซ้ำ ความจริงตนไม่ควรจะพูดกับใครด้วยซ้ำเพราะเรื่องนี้เป็นสิทธิของตน

## ย้ำ ‘บิกฉัตร’ ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวไว้ว่า ส่วนการปรับเปลี่ยน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ขึ้นชั้นอีกครั้งว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย ที่ผ่านมาก็ทำงานหลายอย่างในเชิงโครงสร้าง ปรับรูปแบบการทำงานหลาย

อย่าง เพิ่มขีดความสามารถการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ซึ่งมีโครงการหลักในหลายโครงการ มีการเปลี่ยนแปลง มีราย ได้เพิ่มเติม แต่สิ่งที่จำเป็นวันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมในระยะที่ 2 ซึ่งตนอยากได้คนใหม่มาทำงานบ้าง ขณะเดียวกันนโยบายเดิมที่ทำไว้ก็ต้องทำต่อไป เราทำในเชิงโครงสร้างของกรอบใหญ่ไปแล้วอยากได้คนใหม่ๆ หัวใจสมาทำต่อ

“ไม่ว่าจะอย่างไร พล.อ.ฉัตรชัยก็อยู่กับผม อยู่แล้ว ผมสามารถสอบถามติดตามเรื่องต่างๆ ได้ทั้งหมด ไม่ต้องกังวล ขึ้นชั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น ความมุ่งหมายปรับ ปรกรม.ทั้งหมดก็ต้องการคนใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดภาพของการเปลี่ยนแปลง” นายกฯกล่าวและว่า ประชาชนรับรู้และรับทราบว่าการปรับ ปรกรม. ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่รัฐบาลและนายกฯที่จะขับเคลื่อน ดังนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ต้องขับเคลื่อนโดยนายกฯ ซึ่งต้องรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ สามารถทนและอดทนต่อคำติฉินนินทา ซึ่งตนยังมีอยู่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ใครจะว่าอะไรก็ต้องทำเพราะนี่คือบ้านเมือง เป็นประเทศไทยของคุณและของทุกคน ก็ต้องอดทน

เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ 2 พรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจับมือกันทางการเมือง พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของเขา คนไม่สนใจว่าใครจะร่วมกับใครก็เชิญ ตนไม่เกี่ยวข้อง เพราะจะทำงานให้ประเทศของตน เรื่องอื่นค่อยว่ากัน

## แจงเสียงดังใส่ชาวประมง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมาก็ว่า คนจำเป็นต้องพูดเสียงดังเล็กน้อยเพราะการพูดจาบางทีต้องให้เกียรติกัน บอกแล้วว่าทุกอย่างจะแก้ปัญหาก็ แต่การแก้ปัญหาประมงต้องสอดคล้องกฎหมายระหว่างประเทศด้วย มิฉะนั้นเขาจะต่อต้านสินค้าทั้งหมดของเรา หรือการประกอบการใดที่ใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย มีการค้ามนุษย์หรือใช้แรงงานเด็กเขาก็จะไม่ซื้อสินค้าทั้งหมด ช่วงเวลาให้พักหรือชะลอการจับสัตว์น้ำเพราะเป็นช่วงวางไข่ จึงต้องหยุดทำประมง ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ วันนี้อาจจะทำให้สูญเสียรายได้ คงไม่ได้ ต้องไปพูดคุยหาวิธีการอื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้การพูดจารุนแรงใส่ตน วันนี้ต้องฟังชาวประมงที่อยู่ตามชายฝั่งเขาบอกว่าจับปลาได้มากขึ้น ปลาตัวใหญ่มากขึ้น ส่วน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9864

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

PRValue (x3): 1,331,388

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: วักชาวประมงบาน'ดู'เสียใจสัญจรใต้แรงแก่งปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมืองป้องกัน...

หนึ่งมาจากนโยบายหรือเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ให้ทำปะการังเทียมเพื่อเป็นที่พักพิง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

“ผมไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อน แต่ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่นด้วย นึกถึงประเทศไทย อย่าลืมว่าตลาดอียูเป็นตลาดใหญ่ของเราในการส่งออกสินค้าทุกอย่าง ถ้าถูกต่อต้านทั้งหมดจะเป็นปัญหาใหญ่กับเรา ขอให้ฟังกัน ผมรับฟังทุกประการขอให้ทุกคนดีๆ ผมจะหาทางให้ มันมากน้อยก็ดีกว่ามาใช้อารมณ์” นายกฯ กล่าว

## สั่งแก้ปัญหารุกที่ทะเล-ชายฝั่ง

เมื่อถามว่าขณะนี้ จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่ 2 แสนกว่าไร่และออกโฉนดทะเล จนทำให้ชาวประมงชายฝั่งไม่มีที่ทำกิน นายกฯ กล่าวว่า ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องไปตรวจสอบว่าเขานุกรุกกันอย่างไร ถ้าพบความผิดก็ต้องดำเนินคดี “มันนุกรุกได้หรือ มันเป็นญาติกับผมหรือ ปลัดมหาดไทย ไปดูว่ามันนุกรุกอย่างไร ผมรับไปตรวจสอบให้”

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนเรื่องราคาขายพาราให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานบอร์ดการยางไปพิจารณาใช้จ่ายให้เป็นรูปธรรม ทำขางรองพื้นถนนกับคอสะพานซึ่งต้องรับรองมาตรฐานการใช้งานซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่ ตนพูดคุยกับผู้ว่าฯ กยท. และประธานบอร์ดการยางฯ แล้วว่าปีนี้จะเร่งส่งเสริมการใช้จ่ายให้ได้ 2 แสนต้น ด้วยการใช้น้ำยางขึ้นปูพื้นสระอ่างเก็บน้ำที่รั่วซึม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องนี้ไป

ช่วงท้ายการให้สัมภาษณ์ พล.อ.ประยุทธ์ ดึงผู้สื่อข่าวหลังให้ตั้งคำถามต่อแต่ไม่มีใครถาม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตกกลางคืนต้องยอมสื่อทั้งหมดหรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้พอจะให้สัมภาษณ์ต่อกับกว่าเดี๋ยวก้าวออกไปทัน เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย. ก็ออกข่าวกันเสียงแจ้วว่าจะมีมติสิทธิมนุษยชน มีเจตนาอย่างไร คนไม่รู้ ขอให้กลับไปคิดมาใหม่

## เฟชบุ๊กนายกฯเสียใจวักประมง

เฟชบุ๊ก Gen.Prayut Chan-o-cha ซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานของพล.อ.ประยุทธ์ โพสต์ข้อความว่า “นายกฯ เสียใจ ที่ได้วักกล่าวหาประมงไปเมื่อวานนี้ที่ปัตตานี แต่ขอให้เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหากการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของ

ไทยสามารถอยู่รอด ส่งออกได้ สอดคล้องพันธสัญญาที่เราต้องดำเนินการ รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ ให้การประมงของเราเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ร้องเรียนมาได้ส่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดูแลอย่างละเอียดแล้ว”

เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พล.อ.ประยุทธ์เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านมาจัดแสดง โดยนายกฯ ได้ร่วมทำลอดช่องกะลา และชิมทองม้วนมะพร้าวอ่อน ข้าวยา รวมทั้งทดลองดอกหนังรูปเหมือนตัวเอง

**ลงได้ไม่ได้มาจับผิดหรือหาเสียง**  
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์พบปะประชาชน โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าฯ 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ผมมาวันนี้ไม่ได้มาจับผิดจับถูก ไม่ได้มาหาเสียง หรือมาทำให้ทุกคนรัก แต่ผมรักทุกคน ใครเกลียดผมผมก็จะรักเขาให้มากกว่าเดิม เติมความดีให้เขา ให้อภัยเพราะนั่นคือคนไทย แต่บางคนไม่นำให้อภัย เติมความดีให้แล้วก็ยังไม่มีดี คนไทยไม่เคยขัดแย้งแต่วันนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพราะโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ข่าวสารในโซเชียลมีเดียบางอย่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงขอให้ตรวจสอบกันด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาถ้าเราต้องการประชาธิปไตยก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนคิดแบบทหารแต่ต้องทำงานอย่างพลเรือน พร้อมดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย การทำงานวันนี้ต้องทนต่ออุปสรรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะน้ำท่วมป่าไม้ พิษผลการเกษตร ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมด เพราะตนเกิดในประเทศไทย จึงอยากตายในประเทศไทย แต่เรายังมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แก้ปัญหาจากจนไม่ได้ ประชาชนต้องรับรู้ข่าวสารรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาย่างไรบ้าง ไม่ใช่คอยแต่วิจารณ์รัฐบาลอย่างเดียว

## ลั่นปราบน้ำมันเดือน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (อัยยู) รัฐบาลออกกฎหมายมา 70 ฉบับ ที่ผ่านมามีไม่แก้กันเพราะ

กลัวเสียคะแนนเสียง หากเราอยากมีรายได้สูงก็ต้องเปิดประเทศที่สะอาด และขอให้เลิกวรรณกรรมการเมืองแบบ ท้องถิ่นจะต้องร่วมกันเดินหน้าประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ถ้าทำไม่ได้ยุบก็ต้องยุบ ข้าราชการต้องปรับปรุงตัวเอง ต้องทำงานร่วมกับประชาชน ต้องไม่เกิดความขัดแย้งและอย่าไปฟังคำบิดเบือน สิ่งที่ตนพูดไม่มีใครเครียดด้วยเลย คนเครียดอยู่คนเดียว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัญหาทุจริตค้ำนำมันเดือนหรือผู้มีอิทธิพลต้องไม่มีอีกถ้ามีขอให้ส่งข้อมูลมาตรวจสอบให้ คนมีกลโกงตรวจสอบ ใครอ้างชื่อนายกฯ รองนายกฯ หรือรัฐมนตรี เอาตัวมาเลยจะจัดการให้ ตนจะจัดการพวกแอบอ้างเพราะทำให้การทำงานเสียหาย โครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) คือเครื่องจักรใหม่ ถ้าโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะสู้เขาไม่ได้ วันนี้เราไม่มีแหล่งเงินทุนแล้ว รัฐบาลไม่ได้ดูขาดแต่จำเป็นต้องเอาเงินลงทุนโครงการต่างๆ เรื่องความมั่นคงก็ต้องลงทุน เพื่อให้ประเทศมีตัวตน วันนี้ยอมรับว่าอาจทำอะไรไม่ได้ทุกอย่าง แต่ตั้งใจทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด

## สั่งใช้จ่ายเพิ่ม 50 เปอร์เซ็นต์

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมกรมว่าภาคเอกชนเสนอ 2-3 ประเด็น โดยขอให้รัฐบาลเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน ที่เห็นว่าดี เห็นว่าดี ชัดเจน ทำให้ภาคเอกชนเดินไปได้อย่างมีคุณภาพ นายกฯ บอกว่าไม่ต้องห่วงรัฐบาลชุดนี้เป็นคนร่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เดินตามนั้น แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายกับสนช.

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ปัญหาขางพารา นายกฯ รู้สึกไม่สบายใจ สั่งการให้หน่วยงานราชการต้องเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายอีก 1 แสนต้น แผนงานของกระทรวงจึงต้องชัดเจนเรื่องการใช้จ่ายเป็นส่วนประกอบ รวมถึงผลักดันให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องทำทุกวิถีทางให้มีการใช้จ่ายมากที่สุดแต่ต้องมีจุดคุ้มทุน ซึ่งจะขอคุณสำเร็จโดยเร็วที่สุด และนายกฯ สอบถามรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่านอกจากใช้จ่ายพาราในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นจะลดปริมาณการปลูกลดได้อย่างไร ซึ่งพบมีการบุกรุกปลูกลุงพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถึง 8.5 ล้านไร่ โดย 1.3 ล้านไร่ปลูกลุงโดยมีนายทุนอยู่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9864

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

PRValue (x3): 1,331,388

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: วักข่าวประมงบาน'ดู'เสียใจสัญญาไร้เร่งแก้ยางปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมืองป้องกัน...

## เบื้องหลัง นายกฯจึงต้องลดการปลูกยางให้ได้ ยื่นเรื่องประมงก้าวร้าวนายกฯก่อน

พล.ต.สรรเสริญกล่าวชี้แจงกรณีผู้ประกอบการยื่นเรื่องประมงพบนายกฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. แล้วถูกนายกฯ ดูเสียใจว่า ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สบายใจ คนในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพบว่าทสทนทาของผู้ประกอบการฯในความเป็นจริงคือใช้คำที่ก้าวร้าวรุนแรงทั้งที่มาขึ้นขอให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยไม่พึ่งเหตุและผลมาก่อน เช่น นายกฯรู้ไหมว่าพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัส ทำให้จริงให้ต่างชาติมาบังคับรัฐบาลไม่ดูแลชาวประมง ขอให้สนใจชาวประมงไทย อย่างนักถูกศึกษาของสหภาพยุโรปเข้ามา ซึ่งนายกฯพยายามชี้แจงแต่เพราะถือไมโคร โฟนอยู่จึงทำให้เสียงดังจึงดูเหมือนนายกฯดูกลับ ทั้งที่นายกฯกำลังอธิบาย

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า นายกฯพยายามอธิบายว่าการศึกษาของอียูเป็นสากล ถ้าไม่ทำตามวันหนึ่งชาวประมงทั้งประเทศที่จับปลามาได้ จะไม่สามารถขายให้ใคร ได้เลยนอกประเทศของเรา แต่ต้องบริโภคนภายในประเทศให้หมด ผู้คนจะบอกคือจึงจำเป็นต้องทำให้ผู้จับกับสัตว์น้ำที่มีอยู่สมดุลกันด้วยวิธีต่างๆ เช่น ไข่หรือประมงที่มีอุปกรณ์จับปลาดีเกินไป นำไปจับสัตว์น้ำทั้งที่ยังไม่วางไข่ หรือผู้ประกอบการบอกว่าวันนี้ให้จับปลาได้ 220 กว่าวัน ขอให้รัฐบาลกำหนดให้จับปลาปีหนึ่ง 360 วัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องทำตามหลักการสากลของโลกที่จะลดปริมาณการจับปลาให้เหมาะสม

“จึงอยากทำความเข้าใจว่านายกฯ ไม่ได้ดูแต่ต้นเหตุเกิดจากกริยาคำพูดที่ผู้ประกอบการใช้วาจาก้าวร้าวรุนแรงและเหมือนออกแนวการเมืองเล็กๆ คือจะบอกว่าอย่าไปสนใจกฎสากล แล้วให้ดูคนไทยเป็นหลักซึ่งมันเป็นไปไม่ได้” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

## ปชป.รุมลับ-ภาพลักษณ์เสีย

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตส.ส.สงขลา และหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคกล่าวกรณีนายกฯ ใช้อารมณ์พูดจาก่อนข้างรุนแรงกับพี่น้องชาวประมงว่า ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เพราะชาวประมงเดือดร้อนจริงนายกฯ จะมีแรงกดดันหรือเครียดจากเหตุการณ์ใด แต่ในฐานะนายกฯไม่สามารถใช้อารมณ์หรือพูดจาเหยียดหยามกับคนไทยที่เดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาลนี้ การสกัดไม่ให้ชาวสวนยางเข้ามาเพื่อร้องเรียนต่อนายกฯ ก็เป็นความเจ็บปวดของชาวสวนยางทั่วประเทศเช่นกัน

นายนิพิฐ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเพจทีมงานของพล.อ. ประยุทธ์ โพสต์แสดงความเสียใจที่นายกฯ ตวาดชาวประมง จ.ปัตตานี ว่า ถ้ามว่าเรื่องนี้เสียคะแนนนิยมหรือไม่มันไม่เกี่ยวกับ เพราะพล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่ต้องคำนึงถึงคะแนนนิยม เพียงแต่เหมาะสมหรือไม่ เห็นทีมงานโฆษกรัฐบาลชี้แจงแล้วว่านายกฯเสียใจ คิดว่าผิดพลาดตรงที่ผู้จัดงานให้นายกฯถือไมโครโฟนแบบไมค์ลอย ทำเหมือนเป็นนักร้องกำลังเล่นคอนเสิร์ต ร้องเพลงไปด้วยพูดไปด้วย คิดแล้วว่าต้องมีปัญหาแน่

นายณัฐ บรรทัดฐาน อดีตส.ส.สท.ม. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้าพล.อ. ประยุทธ์ไปกรม.สัญญาด้วยความเข้าใจปัญหาชาวบ้านตั้งแต่ต้น เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้น หรือถ้าเข้าใจชาวบ้านเขาเดือดร้อนแสนสาหัสจนแทบอยู่ไม่ได้ ปัญหาของเขาจึงใหญ่ที่สุดในชีวิต ใหญ่จนรอคอยไม่ได้อีกแล้ว การไปตะคอกเขาอย่างนั้นทำให้เขาหยุดพูดได้ก็จริง แต่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเขาเพ่งนายกฯ ไม่ได้

## พท.ชี้ยังซ้ำเติมปัญหา

นายอนุสรณ์ เต็มสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรม.สัญญาที่จ.สงขลา ว่า รัฐบาลตั้งใจจะไปเรียกเรดดิ้งช่วงกลาง คะแนนนิยมลดต่ำและรู้ว่าต้องเจออะไรบ้าง แม้พื้นที่บางส่วนของภาคใต้จะเป็นพื้นที่ของพรรคและกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนใกล้ชิดกับพล.อ.ประยุทธ์ แต่ปัญหาที่กระทบกับเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงมีมาก ประชาชนเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ร้องเรียนทุกข์ร้อนจากการประกอบอาชีพได้สะดวกขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ชาวสวนยางจะไปยื่นหนังสือที่กทท.ก็ถูกหัวเข้าค่ายทหารสวนครุฑธรรมราชไปยื่นหนังสือกับรองผู้ว่าฯ ก็ถูกข่มขู่ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ชาวประมงแต่ละมาเสนอทุกข์ร้อนก็ยังถูกพล.อ.ประยุทธ์ตะคอกไล่ ปัญหาประชาชนถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ถูกข่มขู่คุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐบาลนี้ เป็นการดองย่ำภาพลักษณ์และมุมมองที่ซ้ำเติมปัญหาหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ให้ทุกคนเคารพกฎหมาย แล้วตัวเองเคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชนหรือไม่

## กรม.ใหม่ถวายเป็นสัตย์ฯ 30 พ.ย.

ที่มท.ศรีวิชัย จ.สงขลา พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองนายกฯและรมว.ยุติธรรม เผยว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จะนำกรม.ใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 30 พ.ย.นี้ และวันที่ 1 ธ.ค. ตนจะหารือกับนายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ถึงงานในกระทรวงที่ต้องรับผิดชอบ นายกฯ ยังไม่ได้มอบหมายงานใดเป็นพิเศษ ส่วนการมาดำรงตำแหน่งรมว.ยุติธรรมครั้งนี้ นายกฯ ไม่ได้บอกกล่าวมาก่อน คนทราบหลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้ว

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมกรม.ถึงโฉมหน้ากรม.ชุดใหม่ว่า เชื่อมมั่นว่าดีขึ้น ส่วนการแบ่งงานของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขึ้นอยู่กับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการว่าจะมีนโยบายอย่างไร คาดว่าจะนำเข้าหารือในที่ประชุมกรม.ครั้งหน้า รมช.ศึกษาธิการคนใหม่ทราบว่าเป็นอธิการบดีมาก่อน เชื่อว่าจะมาช่วยเสริมงานด้านกระทรวงศึกษาฯได้

## จัดตั้งผู้แทนพิเศษแทน 'บิกโด่ง'

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการประชุมกรม.สัญญา ที่มีนายกฯและรัฐมนตรีประชุมรวม 15 คนว่า บรรดาภาครีบบร้อยดี ไม่ได้เจ็บเหงาขณะนี้ได้รัฐมนตรีที่จะมาทำงานใหม่หมดแล้ว เพียงแต่ยังเริ่มงานไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ออกถวายสัตย์ปฏิญาณตน ส่วนจะให้พล.อ.ชัยชาญ ช่างมงคล รมช.กลาโหม มาเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายังหัวค้ายแดนภาคใต้ที่พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เคยรับผิดชอบหรือไม่มัน ในวันที่ 1 ธ.ค.จะมีคำสั่งดังกล่าวออกมา ขึ้นอยู่กับว่าจะเปลี่ยนตัวรมช.กลาโหม แต่งานจะมีความต่อเนื่องอย่างแน่นอน พล.อ.ชัยชาญทำงานได้แล้ว

เมื่อถามถึงหลายฝ่ายพอใจหลังเห็นรายชื่อกรม.สัญญา 5 พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ดีแล้ว ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายวิระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นโควตาของพรรคชาติไทยพัฒนา นั้น คนไม่ทราบ และคิดว่าไม่เป็นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น เพราะต้องทำงานอย่างเดียว

เมื่อถามถึงสูตรพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จับมือกันด้านนายกฯคนนอก โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ทราบ แล้วจะไปทำอะไรเขา เราทำงานของเราไป เขาอยากจับมือก็จับกันไป ต้องถามนักการเมืองคนไหนขึ้นกการเมืองตอนนี้เรามีหน้าที่ทำงานก็ต้องทำงาน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9864

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

PRValue (x3): 1,331,388

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: วักชาวประมงบาน'ตู'เสียใจสัญญาไร้เร่งแก้ยางปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมืองป้องกัน...

## ‘ชวน’เรียก ‘นิพิฐฐ์’ คุย

รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า ช่วงบ่ายวันนี้ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกฯและประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ได้เรียกพบนายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค นำสังเกตว่าเชิญไปพบหลังจากมีข่าวเรื่องการจับมือพรรคเพื่อไทยสัดคณคณคนนอก

ด้าน นายนิพิฐฐ์ ซึ่งแจ้งว่า ตนไปที่ห้องนายชวน เพื่อพบปะพูดคุยเป็นประจําอยู่แล้ว ครึ่งนี้ก็ช่นกันแต่ไม่ได้เจอนายชวน เนื่องจากมีแขกอยู่ในห้องจึงกลับออกมา ก่อนมีเรื่องนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ก็ทราบว่าคุณจะไปร่วมเสวนาและทราบว่าจะพูดในแนวนี้อยู่แล้ว โดยพูดเชิงตัวเลขคณิตศาสตร์ถึงคะแนนการจัดตั้งพรรคที่ต้องได้เสียง 375 เสียง ดังนั้น พรรคใหญ่ 2 พรรคอาจต้องจับมือกันหรือไม่ยืนยันว่านายชวนไม่มีปัญหาในประเด็นดังกล่าว เพราะตนเข้าไปพูดคุยอยู่บ่อยๆ

## สนช.เตรียมถก 2 กฎหมายลูก

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. กล่าวก่อนการประชุมวิปสนช.ว่า จะนำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. เข้าหารือเพื่อจะได้ทราบหลักเกณฑ์ที่กรธ.ส่งมา สมาชิกจะได้เตรียมอภิปรายในขั้นรับหลักการวาระ 1 ในที่ประชุมสนช.วันที่ 30 พ.ย.นี้ โดยจะเปิดให้สมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางคนละ 8 นาที พร้อมตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คณะละไม่ต่ำกว่า 20 คน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากสนช. กรธ. และกกต. เข้าร่วมเป็นกมธ.

นายพรเพชรกล่าวว่า ขอทุกฝ่ายอย่ากังวลว่าความเห็นต่างหรือความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ จะนำไปสู่การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะหากต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญจริงจะเป็นการตีความเรื่องกรอบกฎหมายซึ่งใช้เวลาไม่นาน และจะไม่กระทบกับโรดแมปหรือการกำหนดวันเลือกตั้ง

“การที่ศาลรัฐธรรมนูญช่วยตรวจสอบดีกว่าการปล่อยไปแล้วโหมพะภายหลัง อย่างตกใจหรือกลัวอะไรเลย ในฐานะที่ผมเป็นประธานสนช. เวลาทำกฎหมายก็ไม่อยากให้กฎหมายที่ผ่านสภาไปขัดรัฐธรรมนูญในภายหลัง เมื่อมีปัญหาผมต้องรีบแก้ก่อนขอให้เข้าใจ”

ประธานสนช. กล่าว

นายพรเพชรกล่าวว่า สำหรับการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับนั้น คาดว่าสัปดาห์หน้าจะหารือรายละเอียดกับรัฐบาล โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกกฯ จะร่วมหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายใดบ้าง และปรับปรุงเนื้อหาอย่างไร ซึ่งสนช.พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

## มิชัยโล่งกม.ลูก 10 ฉบับเสร็จ

นายมิชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กล่าวถึงการส่งกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายให้สนช.พิจารณาว่า รู้สึกโล่งอก กรธ.กังวลเหมือนกันว่าจะทำไม่ทัน กรอบเวลา 240 วันดูเหมือนยาวแต่ต้องทำกฎหมาย 10 ฉบับแล้วมันสิ้นการร่างกฎหมายลูกด้วยคนชุดเดียวกับที่ร่างรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเพราะรู้จักสำคัญของรัฐธรรมนูญ ต่างจากเดิมที่ให้อภิสิทธิ์ฯทำแล้วเสนอ จะเป็นเรื่องอำนาจเป็นหลักไม่เหมือนมีคนกลางมาจัดทำ จากนั้นจะส่งตัวแทนไปร่วมเป็นกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ แล้วรอผลการปรับแก้ของสนช. ซึ่งไม่มีสัญญาณความเห็นต่าง เนื่องจากเรารับฟังความเห็นจากสนช. และมีตัวแทนจากกกต. เข้าร่วมประชุมตลอด ส่วนกรธ.จะนัดประชุมสัปดาห์ละ 1-2 วัน เพื่อพิจารณารายงานการประชุมที่ผ่านมา

นายมิชัยกล่าวว่า เนื้อหาในร่างกฎหมายลูกส.ส. เป็นไปตามหลักการในรัฐธรรมนูญใช้บัตรใบเดียว ทุกคะแนนมีความหมาย ประชาชนมีทางเลือก ไม่เลือกใครก็ได้ คนที่จะชนะเป็นส.ส.ต้องชนะคะแนนที่ประชาชนไม่เลือกใคร ถ้าคะแนนไม่เลือกใครชนะในเขตไหนต้องเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครคนเดิมจะลงอีกไม่ได้ และเพื่อความสอดคล้องกันให้กำหนดเบอร์ผู้สมัครตามเขตเพื่อให้ประชาชนดูทั้งคนและพรรคก่อนจะเลือก ส่วนเรื่องเงินคลังของเดิมแต่ให้กกต.ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจได้โดยต้องหารือกับพรรคก่อน ส่วนคุณสมบัติที่มีความเข้มข้นขึ้นต้องแสดงบัญชีรายการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ส่วนวิธีการเลือกตั้งยังใช้บัตรเหมือนเดิมแต่เปิดช่องให้ใช้เครื่องได้ในอนาคต หากมีความปลอดภัยและป้องกันการซื้อเสียงได้

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● ตูเสียใจ □ ต่อจากหน้า 10

### ปิดเอื้อพรรคกลาง

นายมิชัยกล่าวอีกว่า ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. หลักการคือให้เลือกผู้สมัครจากระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ผู้ได้รับเลือก 10 คนแรก จะได้เป็นส.ว. ส่วนอีก 5 คนถัดมาให้เป็นสำรอง วิธีการจะป้องกันการฮั้วมากที่สุด จะแบ่งเป็น 4-5 สายแล้วให้จับสลากเลือกข้ามกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มไม่รู้ว่าจะได้เลือกกลุ่มไหน การเลือกแบบนี้เป็นการเลือกกันเองสำหรับคนที่สนใจ ต่างจากเลือกตั้งส.ส. เพราะพิธีต้องไม่มีมาก เวลาหาเสียงเงินทองไม่ต้องใช้ได้ ค่าสมัคร 2,500 ได้รับเลือกก็คืนให้ ปิดช่องไม่ให้พรรคคู่แข่งมีอิสระมาจากหลากหลายอาชีพ ไปถึงรากหญ้าที่อยากทำงานด้านนิติบัญญัติอย่างแท้จริง

เมื่อถามถึงระบบเลือกตั้งส.ส.แบบนี้เอื้อประโยชน์ให้พรรคขนาดกลาง ลดฐานเสียงพรรคใหญ่ นายมิชัยกล่าวว่า ไม่จริง เป็นเรื่องเดากันทั้งนั้น เราคิดถึงประชาชนที่ไปลงคะแนนให้มีความหมายมากที่สุด ส่วนผลจะเป็นไปตามตรรกะของมัน นี่เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ระบบนี้จะทำให้ทุกคะแนนมีความหมาย ส.ส.จะมีตามสัดส่วน โอกาสที่จะได้ส.ส.มากกว่าสัดส่วนส.ส.ที่พึงมีเป็นไปได้ยาก แต่เราก็เปิดช่องให้ ส่วนที่เกรงว่าจะได้เสียงข้างมากแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าได้มากขนาดไหน เดิมคะแนนที่แพ้จะไม่ถูกนับเลย แต่ครั้งนี้คะแนนนั้นจะถูกนับให้คะแนนบัญชีรายชื่อ แม้แต่คะแนนไม่เลือกใครก็ยังมิฤทธิ์มีเดช

## กกต.จับแก้พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น

ที่สำนักงานกกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.วันนี้รับทราบหนังสือของสนช. ที่ขอให้กกต.ส่งผู้แทนไปร่วมเป็นกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. จึงมอบผู้บริหารระดับสูงสำนักงานไปทำหน้าที่ ที่ประชุมไม่ได้พูดคุยว่าทั้งสองฉบับมีเนื้อหาที่กกต.จะได้แย้งหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า เป็นเรื่องการออกแบบที่ทำให้ปฏิบัติได้ยากเท่านั้น ดังนั้น คงไม่แย้งอะไร

นายสมชัยกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ส่งร่างกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับมาขอความเห็น แต่ที่เกี่ยวข้องกับกกต.มีเพียงฉบับเดียวคือ ร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบข่าว

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9864

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 286.32 Ad Value: 443,796

PRValue (x3): 1,331,388

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: วักชาวประมงบาน'ดู'เสียใจสัญจรใต้แรงแก๊งปรับกรม.-ไม่มีดีลการเมืองป้องบีก...

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ พบว่า  
ตัวร่างที่ถูกลูกกาส่งมาแก้ไขเพียงคุณสมบัตินิติ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งกกต.  
เห็นว่าควรแก้ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับ  
กฎหมายเลือกตั้งส.ส.และรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง  
ควรปรับปรุงรายละเอียดกลไกการเลือกตั้ง  
ให้สุจริต เทียงธรรม จึงเห็นว่าร่างกฎหมายที่  
ถูกลูกกาส่งมายังไม่รอบคอบเพียงพอ หากนำ  
ไปใช้เลือกตั้งก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะปัญหา  
การทุจริตจะเหมือนเดิม ดังนั้น ในวันที่ 4 ธ.ค.  
กกต.จะมีหนังสือตอบกลับไปพร้อมกับระบุ  
เหตุผลว่าต้องประชุมร่วมกันระหว่างกกต.  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีจุด  
ใดที่ต้องแก้ไข และจะแก้ไขอย่างไร

นายสมชัยกล่าวถึงการปฏิบัติของพรรค  
การเมือง ในการแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก  
พรรคตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่า มีการ  
หารือกันระหว่าง เจ้าหน้าที่กกต. กับเจ้าหน้าที่  
ของสำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งสำนักงานทะเบียนราษฎร  
ยินดีช่วยตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลสมาชิก  
ของพรรคในเรื่องการยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และ  
มีการเปลี่ยนที่อยู่หรือไม่ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ  
เป็นสิ่งที่พรรคต้องสำรวจเอง ทั้งนี้ กกต.ต้อง  
อำนวยความสะดวกให้พรรคด้วย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบวัน

Maticchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14508

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 90.19 Ad Value: 139,794.50 PRValue (x3): 419,383.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรม.เคาะท่อลอดทะเล ผุดประปาสมุย 'บิกตู' จีรัฐใช้ยางเพิ่มตั้งเป้าอีก1แสนตันปอก...

# กรม.เคาะท่อลอดทะเล ผุดประปาสมุย



พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา

**'บิกตู'จีรัฐใช้ยางเพิ่ม  
ตั้งเป้าอีก1แสนตัน  
ปอกซึ่งบสะสมอปท.  
1.5แสนล.เบิกได้เลย**

กรม.เคาะสร้างประปาไปเกาะสมุย 'บิกตู'สั่งหน่วย  
งานราชการเพิ่มการใช้ยางอีก 1 แสนตัน ย้าลด  
ปลูกยางพื้นที่บุกรุก แฉ 1.3 ล้านไร่ นายทุนอยู่เบื้อง  
หลัง (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1 ประปาสมุย

### นายกลังหน่วยงานใช้ยาง1แสนตัน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (กรม.สัญจร) ว่า กลุ่มภาคเอกชนเสนอ 2-3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เขารับทราบว่าร่าง พ.ร.บ.ปาล์ม น้ำมันอยู่ในกระบวนการ บอกว่าได้ไปศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าดี มีความชัดเจนทำให้ภาคเอกชนสามารถเดินไปได้อย่างมีคุณภาพ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บอกว่าไม่ต้องห่วงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวรัฐบาลชุดนี้เป็นคนร่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราเดินตามนั้น แต่ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ฉะนั้น ถ้าเลยกระบวนการของเราไปแล้วจะไปเร่งรัดเขาไม่ได้

“เรื่องปัญหายางพารา นายกรัฐมนตรีไม่สบายใจ โดยสั่งการให้หน่วยงานราชการจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางอีก 1 แสนตัน ฉะนั้นแผนงานของกระทรวงจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการใช้ยางเป็นส่วนประกอบ รวมถึงภาพรวมทั้งหมดจะต้องผลักดันให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องทำทุกวิถีทางให้มีการใช้ยางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องมีจุดคุ้มทุน ซึ่งจะขอผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

### เน้นย้าลดปลูกยางพื้นที่บุกรุก

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ที่ประชุม กรม. นายกลังบอกว่า มีตัวเลขน่าสนใจว่ามีการบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึง 8.5 ล้านไร่ และพบว่า 1.3 ล้านไร่ เป็นการปลูกโดยมีนายทุนอยู่เบื้องหลัง ฉะนั้น นายกลังเน้นย้าว่าในพื้นที่ที่มีการบุกรุกจะต้องลดการปลูกลงให้ได้ โดยให้ลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่สุดในพื้นที่ปลูกโดยนายทุน แต่มีผลกระทบว่านายทุนไม่ได้ปลูกเอง แต่จะจ้างชาวบ้านในพื้นที่ปลูก หากไปดำเนินการตรงนี้ผลกระทบที่จะตามมาคือ คนที่มีรายได้อาจจะลดลง และคนที่รับจ้างกรีดยางจะไม่มีรายได้อีก นายกลังจึงขอให้ไปดูว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขให้ครบ

วงจร คือ อาจจะจ้างประชาชนเหล่านั้นมาเป็นคนปลูกสวนป่า เพื่อทดแทนการปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จากนั้นให้นำผลความคืบหน้ามารายงานให้ที่ประชุม กรม.รับทราบต่อไป

### กรม.เคาะสร้างประปาไปเกาะสมุย

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า กรม.มีมติเห็นชอบโครงการการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ดังกล่าวในการวางท่อจะต้องตัดผ่านมีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อาจจะต้องไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับปะการัง แม้ว่าไม่ได้ผ่านแนวปะการังก็ตาม จึงต้องมาขออนุมัติจาก กรม. และเรื่องนี้เหมือนการมัดมือชก เพราะมีการต่อท่อจากสมุยลงมาแล้ว รวมถึงต่อจาก จ.สุราษฎร์ธานีลงมาแล้วด้วย แต่ยังไม่ผ่านพื้นที่ที่ใกล้แนวปะการัง เนื่องจากต้องขออนุมัติจาก กรม.ก่อน หาก กรม.ไม่อนุมัติจะก่อให้เกิดความเสียหาย แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าและเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างไรก็ตาม เมื่อคิดแล้วเรื่องนี้มีความจำเป็นและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน จึงเห็นชอบให้วางท่อผ่านไปยังเกาะสมุยได้ แต่นายกลังการว่า ทุกโครงการที่มีลักษณะเป็นเกาะครั้งต่อไปถ้ามีการวางท่อประปาต้องมีโครงการบำบัดน้ำเสียควบคู่มาด้วย ขณะเดียวกันนายกลังเพิ่มเติมว่า อาจจะไม่จำเป็นต้องวางท่อประปาจากฝั่งบกไปยังเกาะ แต่สามารถที่จะส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีมาตรการจูงใจในการลดภาษีในการประกอบการ

### บิกปอกยันต้องมีข้อตกลงใช้ยางปท.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีแนวคิดนำงบประมาณ 2 แสนล้านบาท ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาจ้างงาน และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้มีการเสนอให้ประชุม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน กรอบวัน

Matchon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14508

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 90.19 Ad Value: 139,794.50 PRValue (x3): 419,383.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรม.เคาะท่อลอดทะเลสมุทรประปาสมุทร 'บิ๊กตุ๋' จีรัฐใช้ยางเพิ่มตั้งเป้าอีก1แสนตันปอก...

คณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบแล้วหรือไม่ ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ต้องใช้มติ กรม. เพราะ ตามปกติใช้ได้อยู่แล้วตามกฎหมาย เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้นโยบายว่าจะต้องพิจารณากรอบการใช้ และทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการคลัง เช่น ใช้เรื่องแหล่งน้ำ สาธารณูปโภค หรือการ ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับงบประมาณ ทั้งหมดที่ใช้กันไม่สามารถกำหนดได้ และจะ กำหนดได้เพียงกรอบงานเท่านั้น แต่จะสามารถ ใช้ได้เท่าใด อย่างไรก็ตาม อยู่ที่ท้องถิ่นเป็นคน พิจารณา เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเงิน ไม่เท่ากัน และการใช้จะผ่านสภาท้องถิ่นตาม กฎหมาย ทั้งนี้ มีเงินที่เป็นสภาพคล่องของ อปท.ทั่วประเทศ ที่สามารถนำมาใช้ได้ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท และหลังจากกระทรวง การคลังและกระทรวงมหาดไทยจะต้องทำข้อ ทกลง และกรอบการใช้ร่วมกันกระทรวง มหาดไทยจึงจะให้นโยบายกับท้องถิ่นลงไป ตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็น ผู้กำกับการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวนี้เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส

## ผวจ.เมืองคอนชี้เสียงดังเป็นบุคลิก

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีอดีตสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ทำ หนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบ พฤติกรรมของนายสกล จันทร์ักษ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรากฏคลิป ได้เทียบกับแกนนำเกษตรกรสวนยางพาราว่า นายสกลเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน ตนเป็นคนจังหวัดอื่น คิดว่า การให้คนจังหวัด เดียวกันคุยกันน่าจะเข้าใจมากกว่า จึงมอบ หมายให้นายสกลไปรับเรื่องชาวสวนยาง การใช้ ภาษาที่เห็นในคลิปคนที่อื่นอาจดูว่า มันเสียงดัง แต่นี้เป็นลักษณะของคนนครฯ ไม่ได้เป็นปัญหา เลย

นายจำเริญกล่าวว่า และในวันดังกล่าว นายสกลได้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการอธิบาย เหตุผลให้เกษตรกรรับทราบ แต่แกนนำต้องการ กล่าวปราศรัย ถือว่า ไม่ใช่การยื่นหนังสือตามที่ แจงกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากมีการกล่าว ปราศรัยจะเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จึงทำให้เกิดการ ถกเถียงเหมือนอย่างเช่นที่ปรากฏในคลิป แต่ ภายหลังได้มีการขอโทษและมีความเข้าใจกัน แล้ว ยืนยันว่า มีความเข้าใจในปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน แต่ขอให้ใจเย็นกัน ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวได้ข้อ ยุติแล้ว ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หลังให้สัมภาษณ์นายจำเริญได้แสดง ภาพที่ชาวสวนยางพารากลุ่มดังกล่าวเดินทาง ได้ไปขอโทษนายสกล โดยมีการกอดคอกันมา แสดงให้สื่อมวลชนดูด้วย

## ปชป.ดันประกันข้าว1.2หมื่น/ตัน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าทีมนโยบายพรรค ปชป. พร้อม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก และนายศุภชัย ศรีหล้า อดีต ส.ส.อุบลราชธานี แถลงข่าวเสนอมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรต่อรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ โดยนายกรณ์ กล่าวว่า ทีมนโยบายพรรค ปชป.ขอเสนอ 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 1.ขอให้ รัฐบาลนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรมา ใช้ฤดูกาลผลิต 2560/2561 ที่จะถึงนี้ โดยให้ จ่ายสมทบเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรโดยตรง เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) 12,000 บาทต่อตัน สำหรับ ข้าวเปลือกเจ้า และ 16,000 บาทต่อตัน สำหรับ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 2.ขอ ให้รัฐบาลสนับสนุนต้นทุนทุกค่าเก็บเกี่ยวและ ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,200 บาท

โดยเพิ่มจากครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือ 12,000 บาท เป็นไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 24,000 บาท และ 3.ขอให้รัฐบาลส่งเสริมให้ชาวนา เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองหรือชุมชน โดยการสนับสนุนมาตรการสินเชื่อชะลอการ ขายข้าวในสัดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ชาวนาแทน

“เชื่อว่าหากรัฐบาลชุดใหม่ นำมาตรการ เหล่านี้ไปใช้ จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้ตรง จุดและทันเวลามากที่สุด เนื่องจากจะทำให้เงิน ถึงมือชาวนาทุกครัวเรือนผ่านบัญชีธนาคารของ ตัวเอง ไม่รั่วไหล และไม่ผ่านตัวกลางราชการอื่น มีความหวังกับรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯ ชุดใหม่ โดยเฉพาะนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่นำ จะสนับสนุนโครงการประกันรายได้ เพราะ ค้นเคยโครงการนี้สมัยที่เคยปฏิบัติสมัยคุม ธ.ก.ส. และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่น่าจะช่วยยกระดับ มาตรฐานสินค้าเกษตรกรไทยให้เป็นสินค้า ระดับพรีเมียมได้ ทั้งนี้ เราจะไม่ทำหนังสือ ไปยื่นถึงรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เพราะได้ สื่อสารผ่านสื่อไปแล้ว เชื่อว่าคงจะถึงรัฐบาล เช่นกัน และถ้าทำได้เชื่อว่าจะมีกำลังใจและมี แรงสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลกลับคืนมา” นายกรณ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 22.32 Ad Value: 35,712

PRValue (x3): 107,136

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สั่งเพิ่มใช้ยางอีกแสนตัน "บีกตุ" อารมณ์บ่จอยแผนปลูกตลาดไม้คืบ

## สั่งเพิ่มใช้ยางอีกแสนตัน

### ● “บีกตุ” อารมณ์บ่จอยแผนปลูกตลาดไม้คืบ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.สงขลา ให้หน่วยงานราชการเพิ่มการใช้ยางพาราอีก 100,000 ตัน หลังเกิดความไม่สบายใจจากปัญหาราคายางในช่วง 1-2 ปี จึงต้องการให้ทุกภาคส่วนคิดค้นรูปแบบการใช้ยางพารามาแปรรูปเพื่อใช้งานในประเทศซึ่งพบว่าผลผลิตยางพาราของไทยมีจำนวนปีละ 4.8-5 ล้านตัน แต่มีการนำมาใช้ภายในประเทศประมาณ 600,000-800,000 ตันเท่านั้น

“นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาหลายรอบให้หน่วยงานเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งครั้งนี้สั่งอีกรอบและขอแผนงานและผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด ดังนั้นกระทรวง ทบวงกรม ต้องมีความชัดเจนที่จะใช้ยางเป็นส่วนประกอบในงานต่างๆ และในภาพรวมจะผลักดันการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50% หรืออยู่ที่ประมาณ 1 ล้านกว่าตัน โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปคิดค้นสูตรการใช้ยางในการทำถนนและดูด้วยว่าคุ้มทุนกับระยะเวลาที่ใช้งานได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังจากท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้ยางทำถนนจำนวน 45 ตันต่อระยะทาง 2 กิโลเมตร คิดราคายางที่ กก.ละ 50 บาท พบว่ามีต้นทุนสูงขึ้นกว่าปกติ 2.25 ล้านบาท”

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานมาว่า ปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกยาง 8.5 ล้านไร่ ในส่วนนี้มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง 1.8 ล้านไร่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าให้จัดการนายทุนรุกป่าเหล่านี้อย่างเร่งด่วน.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 1(ขวา), 6, 14, 15

Col.Inch: 299.31 Ad Value: 897,930

PRValue (x3): 2,693,790

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล่นหนัก'4ข้อหา' 16แกนนำ ด้านไฟฟ้าถ่านหิน บิ๊กตุ๋นยึดมือบรืเหตุผล ลุงป้อมจวก...

# เล่นหนัก'4ข้อหา' 16แกนนำ ด้านไฟฟ้าถ่านหิน

## บิ๊กตุ๋นยึดมือบรืเหตุผล ลุงป้อมจวกพวกฮาร์ดคอร์ กสม.ให้ทบทวนแจ้งข้อหา

ตำรวจนำตัวแกนนำมือบรืและผู้ชุมนุม  
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา  
จ.สงขลา ไปฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลา  
หลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหมิ่น 4 ข้อหา  
รวด ผู้ต้องหาทั้ง 15 คน วิต ★ มีต่อหน้า 6

### เล่นหนัก

★ ต่อจากหน้า 1

ไม่ได้ประกันเพราะหาหลักฐานมาประกันตัวไม่ได้  
ต้องส่งตัวไปนอนคุก นายกษัตริย์ชัยมิตทภูบาล  
เหตุผล ยันเจ้าหน้าที่ยึดหลักฐาน ไม่ละเมิดสิทธิ  
มนุษยชน ขณะที่หลายฝ่ายออกมาจกยับ "บิ๊กตุ๋น"  
อารมณ์ร้อนवादได้ตัวแทนชาวประมงที่มายื่นหนังสือ  
ร้องเรียน กสม.ให้ทบทวนการแจ้งข้อหา

จากเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้าถ่านหินอ.เทพา จ.สงขลาเกิดปะทะกับตำรวจ  
ชุดควบคุมฝูงชน ขณะเตรียมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน  
ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  
หัวหน้าคสช. ระหว่างเดินทางไปประชุม ครม.สัญจร

ที่ จ.สงขลา ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 4 นาย ขณะที่  
แกนนำผู้ชุมนุมคือนายดิเรก เตมณคร ผู้ประสานงาน  
เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
นายเอกชัย อิศกะทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสาน  
งานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ นายอิสดาเรศ ทะยี่เด  
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเทพา ถูกจับกุม  
พร้อมผู้ชุมนุมรวม 16 คน นำตัวไปสอบสวน ที่ สภ.  
เมืองสงขลา เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา

### ★ แจ้งข้อหาหมิ่น 4 ข้อหา

ความลับหน้าต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ย. เจ้าหน้าที่  
ตำรวจจะตรวจพนักงานสอบสวนแยกสอบปากคำแกนนำ  
และผู้ชุมนุมทั้ง 16 คน จนเสร็จสิ้น พร้อมแจ้งข้อหา

รวม 4 ข้อหา คือ 1. ร่วมกันเดินหรือเดินแห่อันเป็น  
การกีดขวางการจราจร ปิดกั้นทางหลวงหรือกระทำด้วย  
ประการใดๆ บนถนนหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตราย  
หรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลอื่น 2. ปิดกั้น  
ทางหลวงหรือกระทำการด้วยประการใดๆ บนถนน  
หลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่  
ยานพาหนะหรือบุคคล 3. ร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  
ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่  
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันทำร้ายร่างกาย  
เจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุ  
ที่จะกระทำ หรือได้กระทำการตามหน้าที่เป็นเหตุ  
ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ 4. พกพาอาวุธ  
(ไม้สั้นงปปลายแหลม) ไปในเมือง หมู่บ้าน ทาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 1(ขวา), 6, 14, 15

Col.Inch: 299.31 Ad Value: 897,930

PRValue (x3): 2,693,790

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล่นหนัก'4ข้อหา' 16แกนนำ ด้านไฟฟ้าถ่านหิน บิ๊กตุ๋นอัดยับมือบไร่เหตุผล ลุงป้อมจวก..



**ฝากขัง** ผู้ต้องหากลุ่มผู้ชุมนุม ▶  
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
อ.เทพา จ.สงขลา ชูมือประกาศสู้  
ขณะตำรวจ สภ.เมืองสงขลา นำตัว  
ไปส่งฟ้องฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัด  
สงขลา หลังแจ้งข้อหา 4 ข้อหา ยัง  
ไม่ได้ประกันตัว ขณะที่ พล.อ.ประ-  
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยัน  
เจ้าหน้าที่ยึดกฎหมาย ไม่ละเมิด  
สิทธิมนุษยชน.

สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร แต่ผู้ต้องหาทั้ง 16 คน  
ให้การปฏิเสธ

### ★ ฝากขังแกนนำมือเทพา

ต่อมาเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.  
เมืองสงขลา นำตัวผู้ต้องหา 15 คน ประกอบด้วย  
นายเอกชัย อิสระทะ นายดิเรก เหมนคร นายอิสตา-  
เรศ หะยีเต นายปาฎิหารีย์ บุญรัตน์ นายรุ่งเรือง  
ระหมื่นยะ นายอัย โยม มูชะ นายอานัส อาลีมาเส๊ะ  
นายอาหมีน สะมาแอ นายเนติพงษ์ ชื่นล้วน นายเจ-  
อาแซ เพ็ชรแก้ว นายสรวิชัย หลีเจริญ นายวิรพงษ์  
หวังวิน นายสมบูรณ์ คำแหง นายสมาน บีแหละ  
และนายอึ้งศตวรรษลี ไปฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัด  
สงขลา ระหว่างถูกนำตัวออกจากห้องควบคุม สภ.  
เมืองสงขลา นายเอกชัย อิสระทะ แกนนำได้ชูมือ  
พร้อมตะโกนว่า "สู้ๆ" แต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิด  
ขึ้น ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 คน เป็นเยาวชนอายุ 16 ปี  
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

### ★ "บิ๊กตุ๋น" ชัดมือเทพาตั้งต้นไร้เหตุผล

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง  
สงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม  
กรรม.สัจจร ถึงกรณีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้า-  
หน้าที่กับกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาว่า จะ

มาว่ารัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้เพราะมีพ.ร.บ.  
การชุมนุมในที่สาธารณะ และคำสั่ง คสช. ที่ห้ามชุมนุม  
เกิน 5 คน เป็นการชุมนุมทางการเมืองด้วย ถึงแม้  
เป็นการเรียกร้องก็ตามต้องฟังเหตุผล ได้ให้โอกาส  
ให้ไปขออนุญาตชุมนุมก็ไม่ไปขอ ให้คนไปพบก็ไม่ยอม  
พบ จัดสถานที่ให้พูดคุยก็ไม่พูดคุย พยายามดึงดัน  
มาตลอดทาง รัฐบาลเห็นใจในความที่อาจเจตนาดี  
แต่การยื่นข้อเสนอมว่าขอพบนายกฯ เพื่อส่งเอกสาร  
ถามว่าเจตนาคืออะไร ถ้ามาก็เจตนาต่อหน้าสื่อก็  
จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายไปเรื่อยๆ สิ่งสำคัญ  
รัฐบาลพยายามผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายมา  
ตลอดเพราะเป็นประชาชนอย่างที่กล่าวอ้างกันมา  
แต่ท้ายที่สุดมีการใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึง  
สื่อต้องเข้าใจ ถ้าปล่อยไปอย่างนี้อีกหน่อยก็มีปัญหา  
หมดทุกที่ การต่อต้านใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่  
ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างว่าจะไป  
ทำกับคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ ช่องทางการรับฟังนั้น ตน  
ฟังมากกว่าทุกรัฐบาลก็ขอให้ลดความขัดแย้งนี้ลง  
ไป นี่ตนยังไม่ได้เอาความผิดเรื่องการชุมนุมเลย

### ★ ยัน จนท.ยึดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าอีกหน่อยตำรวจได้  
ตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร มันได้ใหม่ มีอะไรก็ขอให้  
อยู่ในความสงบ พูดจากันดีๆผมก็พร้อมให้เลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรีไปพบและรับเรื่อง แต่ก็ยังไม่ยอมอีก

จะต้องให้เป็นนายกรับเรื่องเท่านั้น ผมว่ามันไม่ใช่  
มันมีขั้นตอนของมันอยู่ ขอฝากทำความเข้าใจด้วย  
หลายคนบอกผมว่าผมละเมิดสิทธิมนุษยชนผมบอก  
แล้วเส้นแบ่งระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการทำผิด  
กฎหมายมันเส้นเดียวกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
คือเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด เจ้าหน้าที่ทำ แต่ถ้าทำผิด  
กฎหมายแล้วมาบอกเจ้าหน้าที่ทำผิด มันก็ยังไม่ใช่  
สื่อกรุณาทำให้เข้าใจ ทำให้ถูกต้อง

### ★ ปิดเอื้อประโยชน์ให้ใครไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีโรง  
ไฟฟ้าถ่านหินตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอีไอเอ 3-4 ครั้งแล้ว  
ยังไม่เข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หากการทำอีไอเอ  
ยังไม่สมบูรณ์ และมีปัญหาข้อเรียกร้องก็ต้องไป  
ทำกันใหม่ถึงเข้าไปสู่การตัดสินใจ ขณะนี้ยังไม่ตัดสินใจ  
ว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ขอให้ทุกคนเข้าใจในระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐให้ดีขึ้น ไม่ใช่ทำเพื่อเอื้อ  
ประโยชน์ให้กับใคร มันผิด ทำไม่ได้หรอก โดยเฉพาะ  
กับรัฐบาลละเมิดระวังเรื่องข้อกฎหมายเต็มที่ ขอให้  
เห็นใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และตำรวจด้วย

### ★ "บิ๊กตุ๋น" แจงเหตุवादใส่ชาวประมง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม  
กรรม.สัจจรถึงการแก้ปัญหาการทำประมงว่า เรา



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 1(ขวา), 6, 14, 15

Col.Inch: 299.31 Ad Value: 897,930

PRValue (x3): 2,693,790

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล่นหนัก 4 ข้อหา 16 แขนง้า ต้านไฟฟ้าถ่านหิน บิ๊กตุ๋นอึดยับมือบไร้เหตุผล ลุงป้อมจวก..

จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพยุโรป (อียู) ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ส่วนกรณีที่ต้องหยุดเสียงดังไปเล็กน้อยเมื่อเหตุการณ์วันที่ 27 พ.ย. เพราะการพูดจาบางทีต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาประมงต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่นั่นนั้นเขาจะต่อต้านสินค้าเรา พวกเรากันอย่างปกปิดราชการ ต้องให้หน่วยงานราชการไปดูแลแก้ไข ต้องหยุดการทำประมงในช่วงหนึ่งเพื่อพักหรือชะลอการจับสัตว์น้ำพักฟื้นเพาะพันธุ์วางไข่ ถ้าวันนั้นมาอ้างว่าทำให้สูญเสียรายได้ คงไม่ได้ ดังนั้นต้องไปพูดคุยหาวิธีการอื่นโดยไม่จำเป็นต้องพูดจากรุนแรงใส่ตน วันนี้ต้องฟังชาวประมงที่อยู่ตามชายฝั่งด้วยที่บอกว่าจับปลาได้มากขึ้นปลาตัวใหญ่มากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีการทำปะการังเทียมเป็นที่พักฟื้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

**★ ยันรับฟังทางแก้ดีกว่าใช้อารมณ์**

“เรื่องนี้ในต่างประเทศมีกฎหมายชัดเจนว่า จะต้องจับปลาที่ไหน ปลาต้องมีขนาดเท่าไร แต่ของเราไม่ได้เป็นแบบนั้น จับมาทุกอย่างทุกชนิด เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผมไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้น แต่ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่นด้วย นี่ถึงประเทศชาติอย่าลืมว่าตลาดอียูเป็นตลาดใหญ่ ถ้าถูกต่อต้านทั้งหมด จะเป็นปัญหาใหญ่กับเรา เราไม่สามารถไปตอบโต้ได้มากนัก ขอให้ฟังซึ่งกันและกัน ผมรับฟังทุกประการ ขอให้พูดกันดีๆ ผมจะหาทางให้ มันมากนักยอ ก็ดีกว่ามาใช้อารมณ์” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และทั้งนี้ทำให้แนวทางไปว่า การทำประมงต้องดูในเรื่องของเรือขนาดเล็กลงมาเรื่อยๆ เพื่อให้ปลอดภัย ความสมดุลกับธรรมชาติกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจการของคนแต่ละกลุ่มพอเพียงหรือไม่ อังการการทำประมงนอกน่านน้ำที่ใช้เรือขนาดใหญ่ มีเรือ 3-4 หมื่นลำ ผิดกฎหมายก็มามากแต่ตอนนั้นลดลงเป็นหมื่นลำ ต้องยอมรับตรงนี้ ถ้าไม่ยอมรับมันจะเริ่มตันอะไรใหม่ไม่ได้ทั้งสิ้น ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะมันเป็นแรงกดดันเจ้าหน้าที่และรัฐบาล

☆ มีต่อหน้า 14

**เล่นหนัก**

☆ ต่อจากหน้า 6

**★ กำชับปลัด มท. สอบกลุ่มรุกทะเล**

เมื่อถามว่าที่ จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มนายทุน กิจการคอกหอยบุกรุกพื้นที่ 2 แสนกว่าไร่ มีการออกโฉนดทะเลจนทำให้ชาวประมงชายฝั่งไม่มีที่ทำกิน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า กระทรวงมหาดไทย

รับเรื่องไปตรวจสอบแล้ว ถ้าพบความผิดต้องดำเนินคดี “มันบุกรุกได้หรือ มันเป็นญาติกับผมหรือไง ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดูว่ามันบุกรุกอย่างไร ท้องถิ่นรู้หรือไม่ มหาดไทยรู้หรือยัง ปลัดมหาดไทยต้องไปดู ถ้าพบความผิดก็ดำเนินคดี โดยหลักเรื่องท้องที่ดินความผิดมันมี 2 อย่าง คือไปซื้อมาโดยสุจริต ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเพราะมีโฉนดกรณีแบบนี้ลงดำเนินคดีไม่ได้ ถ้าดำเนินคดีเราก็ถูกฟ้องเพราะเขาสุจริต แต่ในส่วนของทะเลคงไม่มีเรื่องออกโฉนดอะไรได้”

**★ สั่งเด็ดขาดพื้นที่สวนยางรุกที่ป่า**

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำว่า เคยบอกแล้วการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนับวันจะมีปัญหา เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกภาคการเกษตร ทั้งข้าวยางพาราและปาล์ม มีการใช้อย่างอื่นทดแทนได้ วันนี้เข้าใจว่าโลกส่วนใหญ่มีปัญหาเหล่านี้แหละคือประชาติปไทย ดังนั้นเราเป็นคนเลือกก็ต้องรับฟังกฎกติกาคนอื่นด้วย วันนี้ได้สั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการกับนายทุนที่บุกรุกจะต้องตัดพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นสวนป่าต้องลดการกรีดยาง ส่วนพื้นที่ประชาชนบุกรุกมานานจะต้องหามาตรการดูแลปัญหาที่ตนกังวลคนที่มียางได้จากกรกรีดยางจะอย่างไรจึงให้ไปพิจารณาดูแลเอาคนพวกนี้มาปลูกป่าดูแลแทน ส่วนนายทุนต้องให้ไม่ได้ เพราะเป็นการละเมิดกฎหมาย วันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาการบุกรุกป่า 2 ลักษณะ คือ เร่งพิจารณาที่ดิน ส.ป.ก. และการกำหนดการทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่จะอนุญาตให้ใช้ที่ดินทำกิน แต่ไม่ให้โฉนด จะทำพยายามทำให้ได้ในทุกจังหวัด

**★ เร่งรัดใช้ยางพาราในประเทศ**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ยางพาราเราผลิตมาได้ปีละ 6 ล้านตัน รัฐบาลเข้ามาทำให้ใช้ในประเทศได้ประมาณ 5 ล้านตัน ก่อนหน้านี้ใช้ได้แค่ 3 ล้านกว่าตัน แล้วบอกรัฐบาลไม่ทำ รัฐบาลกำลังส่งเสริมการลงทุนบีโอไอในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คนได้ตรวจสอบกับบีโอไอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการร้องขอสิทธิประโยชน์ลงทุนในประเทศไทยเกี่ยวกับยาง จะเพิ่มการใช้ยางในประเทศได้อีก 5 แสนตันเป็นอย่างน้อย ในช่วงนี้ต้องให้เวลาสร้างโรงงานและมีผลิตภัณฑ์ยาง และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานคณะกรรมการบอร์ดการยาง ไปพิจารณาเร่งรัด

ใช้ยางให้เป็นรูปธรรม ทำยางรองพื้นถนนกับคอกสะพาน โดยปีนี้เร่งส่งเสริมการใช้ยางให้ได้ 2 แสนตัน พร้อมกำลังหารือกับภาคเอกชนในการรับซื้อยางใหม่จากพื้นที่นำไปสู่การผลิตและหน่วยงานที่ต้องการใช้ยางนำไปใช้ประโยชน์ภายใน 3 เดือนนี้จะเร่งเรื่องเหล่านี้ให้มีความก้าวหน้า

**★ “บิ๊กป้อม” ชัด 16 คน แก่พวกฮาร์ดคอร์**

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการควบคุม 16 แขนง้าคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา ว่า มือบดดังกล่าวกระทำความผิดซึ่งหน้า ขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ มีการตีตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ความจริงถ้าจะยื่นหนังสือถึงนายกฯ ส่งแค่กระดาษแผ่นเดียวก็ได้ และก่อนหน้านี้มีการประสานแล้วว่าไม่ต้องเดินทางมาแต่เขาไม่หยุดแล้วจะให้ทำอย่างไร เมื่อถามว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมปะทะกันจนมีคนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายคืออะไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “คนหนึ่งถือไม้ก็มี เขามาทำเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้ทั้ง 16 คน ถูกควบคุมตัวอยู่ ซึ่งเป็นพวกฮาร์ดคอร์ เป็นพวกใจร้อน ไม่ใช่แกนนำอะไรทั้งสิ้น เราไม่ได้ใช้เรื่องการเมือง ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองเลย

**★ แจงเหตุทำนายกฯ ลมออกหู**

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนายกฯ ขูดชาวประมงที่ยื่นหนังสือร้องเรียนให้แก้กฎระเบียบการทำประมง ว่า ตนอยู่ในเหตุการณ์พบว่าบนทสนทนาที่ชาวประมงมายื่นหนังสือใช้ถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงทั้งที่มาขอให้รัฐบาลช่วย โดยไม่เคยฟังเหตุผลมาก่อน เช่น พูดว่า “นายกฯ รู้มี่ย่าพวกเราเดือดร้อนแสนสาหัสทำไมต้องไปเอาฝรั่งมาบังคับทำไม่รัฐบาลนี้ไม่ดูแลชาวประมง” นายกฯ ฟังแล้วพยายามชี้แจงแต่ไม่ค่อยอยู่กับท่านเลยทำให้เสียงค่อนข้างดังเหมือนนายกฯ ขูด แต่ท่านพยายามอธิบายเรื่องกฎกติกาของอียูว่าเป็นกติกาสากล อยากทำความเข้าใจว่านายกฯ ไม่ได้ตั้งใจ แต่ต้นเหตุ ปฐมเหตุมาจากลีลาคำพูดของชาวประมงใช้วาจาค่อนข้างรุนแรง ออกแนวการเมืองเล็กๆ ว่าอย่าไปสนใจกติกาสากลให้ดูคนไทยเป็นหลัก ซึ่งคงเป็นไปได้

**★ ลั่นไม่ให้อภัยหมู่เหนือกฎหมาย**

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า ส่วนเหตุการณ์กลุ่มผู้เห็นต่างการสร้างโรงไฟฟ้าอ.เทพา พยายาม



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 1(ขวา), 6, 14, 15

Col.Inch: 299.31 Ad Value: 897,930

PRValue (x3): 2,693,790

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล่นหนัก'4ข้อหา' 16แกนนำ ต้านไฟฟ้าถ่านหิน บิ๊กตุ๋นอัยยิบมือบไร้เหตุผล ลุงป้อมจวก..

จะมายื่นหนังสือกับนายกฯ นั้น เดิมนัดหมายกับ เลขาธิการนายกฯ ว่าจะยื่นหนังสือในวันที่ 28 พ.ย. แต่กลับใจจะยื่นวันที่ 27 พ.ย. ทั้งที่รู้ว่านายกฯ มีภารกิจที่ จ.ปัตตานี ตารางค่อนข้างแน่นมาก พร้อมกันนั้นตนได้ติดต่อขอเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้เลขาธิการนายกฯ มาพบผู้ชุมนุม แต่ผู้ชุมนุมปฏิเสธไม่พบใคร นอกจากนายกฯ คนเดียว แล้วตัวแทนกลุ่มพยายามปลุกเร้า ใช้คำตมทำร้ายเจ้าหน้าที่ ตั้งจุกแตก ข้อมือเขียว ส่วนผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว 16 คน ทำให้มีภาพลักษณ์ว่าเจ้าหน้าที่พยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ทำร้ายประชาชน แต่ถ้าใครอยู่นอกกฏกติกา ไม่เคารพกฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นของการละเมิดกฎหมาย ไม่รับฟังเหตุผลอื่น เอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง รัฐบาลนี้ไม่ยอมให้กฏหม้ออยู่เหนือกฎหมาย นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาทุกอย่าง ยืนยันที่ไหนมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกัน

### ★ เตือนน้ำผึ้งหยดเดียวไฟลามทุ่ง

นายวัชร เพชกรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ทำเสียงดูตัวแทนชาวประมงที่มายื่นหนังสือร้องเรียน ให้แก้กฎระเบียบการทำประมงว่า เสียงของท่านเหมือนเจ้านายवादเด็กรับใช้ ประชาชนได้ยื่นทั้งประเทศ ขวัญหนีดีฝอกันหมด ทั้งที่เป็นชาวประมงที่เป็นเจ้าของภาษีที่เดือดร้อน ควรยอมรับฟังอย่างกัลยาณมิตร เพราะอาจเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่กำลังขยายวงเป็นไฟลามทุ่งในชั่วข้ามคืน ส่วนกรณีตำรวจจับผู้ประท้วงโรงไฟฟ้าแล้วนายกฯ สั่งการให้จัดการเด็ดขาด ยิ่งสะท้อนภาพความเป็นเผด็จการมากขึ้น ทั้งที่รัฐบาลเพิ่งประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ รัฐต้องให้เกียรติผู้ประท้วงเท่าเทียมกับผู้สนับสนุน เลิกใช้ความรุนแรงใดๆ ในหนว่าท่านมีนโยบายปรองดอง แต่สิ่งที่ทำมันสวนทางกัน ต้องลดความโมโหดู พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และอดีตนายกฯ เป็นตัวอย่าง เมื่อคิดจะเป็นนายกฯ ที่มาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมืองในสมัยหน้า ต้องปรับปรุงเสียแต่วันนี้ ถ้ายังเป็นลุงตู่ทุ่ทุ้งๆ โมหะ ประชาชนถามก็वाद ใครถามก็บอกราคา อนาคตของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ตนหวังดีอยากให้เป็นนายกฯ นานๆ ตามที่ที่ต้องการ แต่ถ้าท่านฟิวส์ขาดรายวัน ภาวะวิกฤติศรัทธารัฐบาลจะมาในไม่ช้า

### ★ ปชป.สวดผู้นำใ้อารมณืกับมวลชน

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.สงขลา พรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายกฯ พุดจาคำอนข้าง รุนแรงกับชาวประมงที่มายื่นข้อเรียกร้องว่า ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า จากนโยบายของรัฐบาลนี้ให้ชาวประมงต้องหยุดเรือ เดือดร้อน มีคนตงานจำนวนมาก การที่นายกฯ ใช้อารมณืพุดจาคำอนข้าง รุนแรงถึงเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ทุกคนมีสิทธิเรียกร้อง แต่ในฐานะนายกฯ ไม่สามารถใช้อารมณืหรือพุดจาหายบายกับคนไทย ผู้เดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาลนี้ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทำร้ายร่างกายมือบโรงไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บก็ดูไม่มีการชุมนุมของประชาชนเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐบาล ชาวสงขลาและคนใต้ไม่ได้ต่อต้านโรงไฟฟ้าแต่ต้องการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล พลังงานแก๊สเหลวหรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ถ่านหินการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรง ผู้มีอำนาจในรัฐบาลนี้จะปฏิเสธไม่ได้

### ★ ลั่น ปชป.พร้อมยื่นข้างชาวสวนยาง

นายวิรัตน์ กล่าวว่ ส่วนการสกัดไม่ให้ชาวสวนยางเข้ามา เพื่อร้องเรียนต่อนายกฯ เป็นความเจ็บปวดของชาวสวนยางทั่วประเทศ วันที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศราคายางสูงกว่าปัจจุบันมาก แต่ตอนนี้ราคายางเหลือ 3 กิโล 100 บาท ชาวสวนยางไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุข การที่รัฐบาลไม่ยอมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะบอกว่ารัฐบาลนี้รักประชาชนก็ฟังยาก ในฐานะพรรคประชาธิปัตย์ร่วมหัวจมท้ายกับพี่น้องชาวสงขลาและชาวใต้มาตลอด พวกเราขอแสดงความเห็นใจพี่น้องที่เดือดร้อนทุกคน พร้อมจะยื่นหยัดเสียงประชาชนตลอดไป

### ★ พท.เหน็บลงใต้เพื่อไปข่มขู่ชาวบ้าน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่ รัฐบาลไปจัดประชุม ครม.สัญจรที่ภาคใต้ ตั้งใจจะไปเรียกเรตตั้งช่วงขาลง เพราะพื้นที่บางส่วนของภาคใต้เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนโกลั้จิด พล.อ.ประยุทธ์ แต่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนมีมาก ทั้งปัญหาการคายงพาราปาล์มน้ำมัน ปัญหาชาวประมงความขัดแย้งโครงการพลังงาน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนเห็นว่าเป็นโอกาสสะดวกที่จะได้ร้องทุกข์ แต่ชาวประมงแ่จะมายื่นหนังสือร้องทุกข์กลับถูก พล.อ.ประยุทธ์ตะคอกไล่ อยากถามว่าการลงทุนเดินทางด้วยเครื่องบินซี 130 นั่งรถกันกระสุน จัด ครม.สัญจรภาคใต้ ทั้งที่มีรัฐมนตรีมาร่วมเพียง 14 คน เพื่อมาตะคอกมาข่มขู่ประชาชนหรือ ปัญหา

ประชาชนถูกละเมิดสิทธิถูกข่มขู่คุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐบาลชุดนี้ ตอกย้ำภาพลักษณ์และมมมมองซ้ำเดิมปัญหาหรือไม่ ท่านให้ทุกคนเคารพกฎหมายแล้วท่านเคารพสิทธิและเสรีภาพประชาชนหรือไม่ ประเทศไม่ใช่ค่ายทหาร ที่จะสั่งประชาชนซ้ายหันขวาหันได้ตามใจตลอดเวลา

### ★ สักกินเงินภาษีแต่เป็นนาย ปชช.

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ “อาการหนัก” โดยระบุว่า เพิ่งแสดงความคิดเห็นว่าภารกิจเร่งด่วนของประเทศคือการปฏิรูปกองทัพให้หลุดพ้นจากแนวคิดอำนาจนิยมเคารพกฎหมาย สิทธิเสรีภาพผู้อื่น และเคารพอำนาจประชาชน ภาพ พล.อ.ประยุทธ์วิวกใส่ชาวประมงภาคใต้ที่มาขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา คือเครื่องยืนยันความเห็นของตน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผลผลิตของกองทัพ เคยเป็น ผบ.ทบ. ปัจจุบันเป็นหัวหน้ารัฐบาลแม้มาจากการยึดอำนาจแต่ทุกรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชน พล.อ.ประยุทธ์รับเงินเดือนจากภาษีแต่ทำตัวเป็นนายประชาชน พล.อ.ประยุทธ์เพิ่งพูดเมื่อคืนวันศุกร์ให้ใช้คำพูดดีๆ ต่อกัน แต่กลับแสดงความหยาบคายใส่ชาวใต้ ครม.ก็เพิ่งประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ แต่รัฐบาลกลับใช้กำลังกับชาวเทพา ที่ไม่เห็นด้วยกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งหมดเป็นตัวอย่างไม่ดีของเยาวชนและผู้ที่กำลังเรียนทหาร ส่วนคนไทยโศกไม่ได้ที่มีคนแบบนี้มาเป็นผู้นำรัฐบาล ตนไม่เคยให้ราคา พล.อ.ประยุทธ์ เพราะขนาดมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่กลัวการเลือกตั้ง ที่บ้านตนไม่เรียกคนที่เก่งแต่กับผู้หญิงและประชาชนมือเปล่า ไม่มีอาวุธว่านักเลงเค้าเรียกกันว่า “กระจอก” ครับ

### ★ กสม.จับทวนแจ้งข้อหาหมอบ

ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางเตือนใจดีเทศน์ อานแถลงการณ์กรณีการสลายการชุมนุมและจับกุมกลุ่มแกนนำเครือข่ายประชาชนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินว่ากสม.เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพามีข้อกังขาถึงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงและกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ปัตตานี แต่จะขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยกสม.ได้ตรวจสอบและอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เบื้องต้นพบปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง อันเป็นเหตุของการเดินเท้าเพื่อข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21863

หน้า: 1(ขวา), 6, 14, 15

Col.Inch: 299.31 Ad Value: 897,930

PRValue (x3): 2,693,790

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล่นหนัก 4 ข้อหา 16 แกนนำ ด้านไฟฟ้าถ่านหิน บิ๊กตุ๋นอื้อยิบมือบไร้เหตุผล ลุงป้อมจวก..

ต่อมายก ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ กสม.ขอเรียกร้องให้นายกฯสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทบทวนการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นายกฯควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯได้เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อห่วงใยและข้อเสนอการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนต่อรัฐบาลโดยสงบและปราศจากการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกสม.ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานเจ้าของโครงการ ยึดมั่นในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคำประกาศสาธารณะแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ซึ่งกรม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 เป็นแนวทางดำเนินโครงการด้วย

### ★ ชัดเลือกปฏิบัติต้อนรับแด่กลุ่มทุน

ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร กสม.กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะมี พ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ แต่รัฐธรรมนูญก็คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ดำเนินการโดยสงบและไม่รุนแรงการจัดกิจกรรมมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้าน แต่ภาพที่ออกมากลายเป็นว่ากลุ่มที่สนับสนุนได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่กลุ่มที่คัดค้านถูกขัดขวาง จะถือว่าเข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือไม่ อีกทั้งผู้ร่วมกิจกรรมมีทั้งเด็กและสตรี เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าระงับการเคลื่อนไหวกลับไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าปฏิบัติหน้าที่ สะท้อนว่ารัฐไม่มีการคำนึงถึงความอ่อนไหวในเรื่องเพศสภาพนอกจากนี้ ไทยก็ยอมรับข้อเสนอในการที่จะคุ้มครองสิทธิของนักต่อสู้ ดังนั้น จึงหวังว่ารัฐบาลจะปล่อยตัวแกนนำที่ถูกควบคุมไว้โดยเร็วและไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา

### ★ ผวจ.นครฯแจ้งถ่มมือบเสียงดัง

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึง กรณีอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายสกล จันทักษ์รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ที่ปรากฏคลิปได้เปรียบกับแกนนำเกษตรกรสวนยางพาราว่า การใช้ภาษาในคลิปคนที่อื่นอาจดูว่ามันเสียงดังแต่นี้เป็นลักษณะของคนนครฯ ไม่ได้เป็นปัญหาเลย นายสกลปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการอธิบายเหตุผลให้เกษตรกรรับทราบแต่แกนนำต้องการปราศรัยถือว่าไม่ใช้การยื่นหนังสือตามที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากมีการกล่าวปราศรัยจะเข้าสู่การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จึงทำให้เกิดการถกเถียงเหมือนอย่างเช่นที่ปรากฏในคลิปแต่ภายหลังได้มีการขอโทษและมีความเข้าใจกันแล้วและเรื่องนี้ได้ข้อยุติแล้วไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

### ★ เพจ “ประยุทธ์” เสียใจทวาดประมง

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ทวาดใส่ นายภริณญู เจริญ ชาวประมงระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ปัตตานี หลังนายภริณญูขอให้รัฐบาลแก้กฎระเบียบที่กำหนดให้ชาวประมงออกเรือไปทำประมงได้ 220 วันต่อปี ซึ่งน้อยเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพประมงขาดทุน อยากให้แก้เพิ่มวันออกเรือ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. เฟซบุ๊ก Gen.Prayut Chan-o-cha โดยทีมงาน พล.อ.ประยุทธ์ ได้โพสต์ข้อความว่า “นายกฯเสียใจที่ได้ว่ากล่าวชาวประมงไปขอให้เข้าใจสิ่งที่รัฐบาลได้

☆ มีต่อหน้า 15

### เล่นหนัก

☆ ต่อจากหน้า 14

แก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายเพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของไทยสามารถอยู่และส่งออกได้สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให้การประมงเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่ร้องเรียนมาได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดูรายละเอียด ขณะที่ผู้ใช้เข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ขอนายกฯใจเย็นๆใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ไม่ควรใช้น้ำร้อนสาดใส่ รวมถึงมีชื่นชมว่าเป็นผู้นำที่ดีเมื่อรู้ว่าผิดก็ออกมายอมรับและขอโทษ

### ★ “นิพิฐฐ์” สอนมวย “ตุ๋” ลงพื้นที่กรม.สัญจร

นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเพจทีม “ประยุทธ์” โพสต์แสดงความเสียใจที่นายกฯ ทวาดชาวประมง จ.ปัตตานี ว่าถามว่าเรื่องนี้เสียคะแนนนิยมไหม ตนว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอก เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่ต้องคำนึงถึงคะแนนนิยมเพียงแต่เหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเรื่องนี้เห็นทีมงานโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วว่านายกฯเสียใจกับเรื่องดังกล่าว ตนว่าผิดพลาดตรงที่ผู้จัดงานวันนั้น ให้นายกฯถือไมโครโฟนแบบไม่คล้อง ทำเหมือนว่าเป็นนักร้องกำลังเล่นคอนเสิร์ต ร้องเพลงไปด้วยพูดไปด้วย ตนเห็นตั้งแต่ที่แรกคิดแล้วว่าแบบนี้ต้องมีปัญหาแน่เพราะไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนทำ ผู้จัดงานควรจะให้นายกฯพูดเป็นกิจจะลักษณะ เป็นเรื่องเป็นราว ที่จริงตนไม่กล้าแนะนำเดี่ยวโดนนายกฯว่ากเอา แต่อยากจะทำด้วยใจบริสุทธิ์ว่า ถ้าจะลง กรม.สัญจรครั้งต่อไป ทีมงานไม่ควรให้ พล.อ.ประยุทธ์ถือไมค์ลอย หรือถ้าอยากถือจริงๆ ก็ควรอดแบดเตอร์รี่ในไมค์ลอยออกเสีย

จะได้ไม่ดัง

### ★ วิดแย้งไม่ได้ประกันตัว

ล่าสุดแกนนำและผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอ.เทพา ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้ง 15 คน ถูกนำตัวไปฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้รับการประกันตัว โดยทนายความได้ยื่นเรื่องขอประกันตัว แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว รวมทั้งตีหลักทรัพย์ที่จะยื่นค้ำประกันคนละ 90,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาทนั้น ทางผู้เกี่ยวข้องหามาให้ไม่ทันทำให้ทั้งหมดถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา มีเพียงผู้ต้องหาอายุ 16 ปี ที่ส่งตัวไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้ประกันตัวเพียงคนเดียว เนื่องจากวงเงินหลักทรัพย์ประกันตัวจำนวน 5,000 บาท โดยในวันที่ 29 พ.ย. ทีมทนายความจะยื่นเรื่องขอประกันตัวอีกครั้ง ส่วนชาวบ้านที่มารออุ้มที่หน้าศาลจังหวัดสงขลา นับร้อยคน แยกย้ายกลับไปอย่างสงบ

## ทุกทิศทั่วไทย

# ทหารพัฒนา จับมือ "ภาครัฐ-เอกชน" เร่งวิจัยยางพารา-ช่วยเหลือชาวสวนยาง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - 08:30 น.



นทพ. ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ จัดทำ MOU หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผลประโยชน์นำมาช่วยปชช.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สนองต่อนโยบายประชารัฐบาลพ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการเดินหน้าผนึกกำลังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ อย่างต่อเนื่องทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยก่อนหน้านี้ได้ผนึกกำลังกับ มทร.อีสาน ธกส. Sme Bank และ ปตท.จำกัด (มหาชน)





โดยครั้งนี้ได้มอบให้ พล.ท.ณัฐพัชร สุกุลรังสฤษฎ์ เสธ.นทพ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงของ Central Group เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือกับ นทพ. เพื่อจัดทำ MOU และหารือกับ คณาจารย์ มทร.ธัญบุรี เพื่อนำผลงานทางด้านวิจัยและองค์ความรู้ มาใช้กับงานของ นทพ. เช่น Smart Farm งานวิจัยเรื่องยางพารา มาสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง และนวัตกรรมในด้านการผลิตต่างๆ มุ่งขยายผลไปสู่ประชาชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเม็ดเงินเพื่อหมุนเวียนในชุมชนท้องถิ่น



ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เริ่มจาก หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั้ง 30 หน่วยทั่วประเทศเข้าถึงชุมชนในท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกกลุ่มราษฎรหรือ ราษฎรที่เป็นผู้ประกอบการโดยจ้างแรงงานจากชุมชน เข้ารับการอบรมและให้ความรู้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จาก มทร.อีสาน/ มทร.ธัญบุรี จากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ / Sme Bank จะพิจารณาช่วยเหลือในด้านเงินทุน สุดท้ายคือตลาดให้โดย ปตท.จำกัด (มหาชน) และ Central Group รวมทั้งตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลพอดี

รวมทั้งยึดถือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ พิธีลงนามใน MOU จะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:41 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กระบวนการพื้ฯ ผนึกกยท. แก่บุงรูกฝืนป่า โชนนึ่งพื้นที่ปลุกยง หวังคุมลดผลผลิต



🏠 [เด่นวันนึ่ง](#) | [ไม้ดอกไม้ประดับ](#) | [เทคโนโลยี ปศุสัตว์](#) | [เทคโนโลยี ประมง](#) | [เทคโนโลยี เกษตร](#) | [เยาวชนเกษตร](#) | [การตลาด](#)

# กระบวนการพื้ฯ ผนึกกยท. แก่บุงรูกฝืนป่า โชนนึ่งพื้นที่ปลุกยง หวังคุมลดผลผลิต

37 SHARES

f Facebook 37

🐦 Twitter

G+ Google+

📞 LINE



เผยแพร่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560



นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งดำเนินการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกยางพารา และลดปริมาณน้ำยางพาราจากพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อนำมาฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ดั้งเดิมโดยเฉพาะกลุ่มนายทุน ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมปริมาณน้ำยางพาราจำนวนประมาณ 300,000 ตัน/ปี ควบคุมการแก้ไขปัญหากลุ่มราษฎรผู้ยากไร้ จึงได้ประสานงานกับการยางแห่งประเทศไทย สำนักรวจการถือครองครอง เพื่อจะนำข้อมูลไปจัดสรรที่ดินทำกิน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

“มาตรการแก้ไขปัญหาสวนยางพาราในพื้นที่ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดออกมา 6 แนวทาง ได้แก่ 1.) เร่งรัดดำเนินคดีสวนยางพารานายทุนที่อยู่ในพื้นที่ป่า 1.32 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว 160,000 ไร่ 2.) ควบคุมพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ให้มีการกรีดยาง 3.) ลดการกรีดยางในพื้นที่รับผิดชอบของ อ.อ.ป. จำนวน 86,000 ไร่ โดยในปี 2560 – 2561 จะดำเนินการลดพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 20,000 ไร่ คาดว่า จะช่วยลดปริมาณน้ำยางได้ประมาณ 1,500 ตัน/ปี และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีละ 5% จนกว่าจะสามารถลดพื้นที่ปลูกยางพาราได้ทั้งหมด 4.) เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับราษฎรผู้ยากไร้ที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 , 4 , 5 มีพื้นที่ประมาณ 3.6 ล้านไร่ 5.) เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ยากไร้ที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 , 2 ในรูปแบบสิทธิทำกินแบบมีเงื่อนไข โดยการปลูกไม้ท้องถิ่นผสมผสานกับไม้ยางพารา และ 6.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ยากไร้ที่ทำสวนยางพารา ตามแนวทางในข้อ 4 และ ข้อ 5” รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวเพิ่มเติม



ด้าน ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. เผยว่า การดำเนินการร่วมกันระหว่าง กยท. และกระทรวงทรัพย์ฯฯ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการทำโซนนิ่งพื้นที่ปลุกยางที่เหมาะสม เพราะสถานการณ์ราคายาง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบ ซึ่งระดับราคาถูกกำหนดจากความต้องการซื้อ-ขาย และความต้องการใช้ยางพาราของโลก ซึ่งเราไม่สามารถไปกำหนดความต้องการใช้ได้ เพราะเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับกรขยายตัวของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของประเทศผู้ใช้ แต่สิ่งที่ประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ คือ การสร้างสมดุลของปริมาณผลผลิตให้มีความเหมาะสมจากการพยากรณ์การใช้ยางพาราของโลก แต่ละปีจะเติบโตประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ แต่การเพิ่มของปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า เนื่องจากในช่วงปี 2553 ยางพารามีราคาสูงมาก ชาวสวนยางทั้งไทยและต่างประเทศที่สามารถปลุกยางได้ ก็หันมาปลุกยางเป็นจำนวนมาก และช่วงเวลานี้มีที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากจึงมีผลต่อราคา

“นโยบายที่รัฐบาลได้มอบไว้ คือ ทำอย่างไรให้สามารถสร้างสมดุลของผลผลิตและความต้องการใช้ให้ได้ และการดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึง ส่วนในเรื่องพื้นที่ปลุกยางที่บุงกรุกเข้าไปในพื้นที่ของราชการ เช่น ป่าไม้หรืออุทยาน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าไร่ จึงเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องเข้าไปดำเนินการควบคุม ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงปีได้” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา ประชาชาติ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:46 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ผุดไอเดียให้สถาบันเกษตรกร-เอกชนจับมือผลิตรองเท้าแตะยางพารา ผสานต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างรายได้...

**RYT9 อาร์วายทีไนน์**

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว



กยท. ผุดไอเดียให้สถาบันเกษตรกร-เอกชนจับมือผลิต  
รองเท้าแตะยางพารา ผสานต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างรายได้  
เพิ่มมูลค่า

**ข่าวเศรษฐกิจ** สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 15:39:37 น.

นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กยท.จ.กระบี่มีแนวคิด ประสานระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตยางแผ่นรมควัน จับมือผู้ประกอบการยางด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปรองเท้าแตะจากยางพาราจำหน่าย ป้อนกลุ่มนักท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า

การแปรรูปยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำให้เกิดการใช้จริงและเพิ่มมูลค่าเป็นทางออกที่ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล กยท. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ดำเนินการแปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ โดยมีการขึ้นทะเบียนทั้งในส่วนของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งจากข้อมูลนี้ กยท.จ.กระบี่จึงมีแนวคิดในการเชื่อมพสาน ในส่วนของสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปยางแผ่นรมควันเพื่อจำหน่ายอยู่แต่เดิม กับผู้ประกอบการยาง ที่มีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและเครื่องจักร ดำเนินการผลิตให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มมูลค่า



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:46 Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ผุดไอเดียให้สถาบันเกษตรกร-เอกชนจับมือผลิตรองเท้าแตะยางพารา ผสานต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างรายได้...

สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ที่เข้าร่วม ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางบอน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้ำ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจางสามัคคี จำกัด นำยางแผ่นรมควันชั้น 3 แปรรูปเป็นยางคอมพาวด์ ส่งให้ผู้ประกอบการกิจการยางภาคเอกชนนำไปผลิตเป็นรองเท้าแตะ และส่งให้ทางสถาบันเกษตรกรจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรเอง โดยทาง กยท. เป็นตัวกลางในการประสาน และสนับสนุนเงินทุน ลินเชื่อ สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พรบ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 (3) รวมถึงตลาดในการจำหน่ายรองเท้าแตะยางพารา โดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว และแหล่งธุรกิจโรงแรมที่มีความต้องการใช้รองเท้าแตะเพื่อบริการให้แก่แขกที่มาเข้าพัก คาดว่าพร้อมจำหน่ายในช่วงประมาณปลายปีนี้

นอกจากนี้ กยท.จ.กระบี่ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมยาง เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวไร่ สับปะรด เป็นต้น หรือแม้แต่การทำปศุสัตว์ร่วมสวนยาง เช่น เลี้ยงแพะ โดย กยท.จ.กระบี่ ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะในสวนยางทั้งหมด 8 รุ่น แบ่งเป็นอำเภอละ 1 รุ่น มีวิทยากรจากปศุสัตว์ประจำอำเภอมาถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงแพะอย่างถูกวิธี เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถไปปรับพันธุ์แพะจากสมาคมผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเกษตรกรสามารถขอรับเงินสนับสนุนตามมาตรา 49 (5) เพื่อให้เกษตรกรไปขยายพันธุ์ต่อยอด ซึ่ง กยท. พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำ พี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจประกอบอาชีพเสริม หรือต้องการแปรรูปยางพาราอย่างเต็มที่ นายพิสิษฐ กล้าว

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317  
อีเมล: rachada@infoquest.co.th--



## thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties A

### รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ พร้อมสนับสนุนการทำถนนยางพาราดีนซีเมนต์ เพิ่มปริมาณการใช้ถึง 12 ตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 29, 2017 11:55

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีความต้องการจะใช้ยางภายในประเทศ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานไม่ได้อิงงบประมาณรองรับไว้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนหารือร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 60) ซึ่งมีจำนวน 9 หน่วยงานยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กระทรวงกลาโหม 3. กระทรวงคมนาคม 4. กระทรวงศึกษาธิการ 5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. กระทรวงสาธารณสุข 7. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 8. กระทรวงมหาดไทย และ 9. กรุงเทพมหานคร มีการใช้ยางพารา รวมปริมาณน้ำยางข้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,952.66 ตัน (จากเดิม น้ำยางข้น 20,964.8009 ตัน ยางแห้ง 3,512.0781 ตัน ณ วันที่ 29 มิ.ย. 60) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925,626,588.57 บาท

สำหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานที่ยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กระทรวงกลาโหม 3. กระทรวงคมนาคม 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5 กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งตั้งงบประมาณโดยใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งข้อมูลภายในวันศุกร์หน้า ต่อไป

"นอกจากนี้ ในระยะยาวได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาในทุกหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะถนนดีนซีเมนต์นี้จะนำไปใช้ในเรื่องของการทำซีเมนต์ คือส่วนของด้านล่างของตัวซีเมนต์ ไม่ใช่ซีเมนต์ผิวถนน ซึ่งทุกผิวถนนสามารถใช้ซีเมนต์นี้ได้ เพราะสามารถเพิ่มปริมาณใช้ได้ถึง 12 ตัน นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือนผลการทดสอบใช้ได้ถึง 18 ตัน ต่อ 1 กิโลเมตร"พลเอกฉัตรชัย กล่าว

ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติม สำหรับรายการพิจารณาชนิดของผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ มีทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ กุ้งฝายยาง แผ่นยางรองคอกสะพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อยางดูดน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางซีม ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางปูพื้น ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีมอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ และมี มอก.พร้อมราคากลางสำนักงบประมาณ จำนวน 1 รายการ รวมทั้งยังไม่มอก. 1 รายการ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Nation TV <http://www.nationtv.tv>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:52 Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยทำสัญญากับจีน จีนสั่งซื้อยางไทยกว่าปีละ 2 แสนตัน

**OK NATION BLOG**  
ทุกคนเป็นนักข่าวได้

**เรารักกองทัพบก**  
เผยแพร่ข้อมูลทั่วไป  
Permalink : <http://oknation.nationtv.tv/blog/WeloveRTA>

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ค้นหา:  เลือกกลุ่ม

📅 วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560

การยางแห่งประเทศไทยทำสัญญากับจีน จีนสั่งซื้อยางไทยกว่าปีละ 2 แสนตัน

Posted by Ra-Van , ผู้อ่าน : 168 , 12:46:47 น.

หมวด : ทั่วไป



Favorite Entry

โหวต เรื่อง

โหวต 0 คน

"การยางแห่งประเทศไทยทำสัญญากับจีน จีนสั่งซื้อยางไทยกว่าปีละ 2 แสนตัน ยางล็อตแรก 1 หมื่นตัน ส่งจีนวาคมนี"

เราไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมหลัก

แต่เรามีวัตถุดิบ

ทำอย่างไรให้คนซื้ออยากซื้อของเราครับ....

เป็รกำลังใจให้กันและกันครับ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:54 Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ แก้ปัญหาทุกป่าปลูกยาง



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาแบบละเอียด



ไทย



อังกฤษ



ญี่ปุ่น



เกาหลี



จีน



อินเดีย



เวียดนาม

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว ▾

วิดีโอย้อนหลัง ▾

ถ่ายทอดสด

PRD Sharing

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

NNT รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และประชาชน ร่วมพิธี

🏠 > สังคม > รายงานพิเศษ แก้ปัญหาทุกป่าปลูกยาง

## รายงานพิเศษ แก้ปัญหาทุกป่าปลูกยาง

29 พ.ย. 2560 | (188 ผู้เข้าชม) | 🖨️



ปัญหาการขาดยางพาราที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันจะ แต่ปัจจัยหลักๆ ก็คือ การมีปริมาณน้ำยางพาราเข้าสู่ระบบมากเกินไป โดยเฉพาะน้ำยางจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ดำเนินการอย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังมีน้ำยางพาราจากนายทุนที่บุกกรุกป่า แล้วมาแย่งพื้นที่ในระบบ ปีละหลายแสนตัน ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และได้เร่งแก้ปัญหาการบุกกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา

จากข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่สวนยางพารา พบว่าทั้งประเทศ มี 30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตพื้นที่ป่าไม้ 8.5 ล้านไร่ , ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 5.2 ล้านไร่ ในจำนวนนี้คาดว่า เป็นของนายทุนประมาณ 1.2 ล้านไร่ และในเขตป่าอนุรักษ์ กว่า 1 ล้านไร่ ที่คาดว่า เป็นของนายทุนประมาณ 1.2 แสนไร่ เมื่อรวมทั้งหมดเป็นพื้นที่ของนายทุน 1.32 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีสวนยางพาราอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ 2484 และอื่นๆ อีก 2 ล้านไร่ ส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศโดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้จากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และที่สำคัญ น้ำยาง 300,000 ตันต่อปี ที่เกิดจากพื้นที่สวนยางพาราของนายทุนที่บุกกรุกป่านี้ ทำให้ปริมาณน้ำยางพาราในระบบมีปริมาณมาก จนกระทบราคาของพารา สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

รัฐบาล กำหนดให้การแก้ปัญหาการบุกกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อลดปริมาณน้ำยางพาราจากพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก แล้วนำพื้นที่มาฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ โดยให้เน้นดำเนินการกับกลุ่มนายทุน ควบคุมการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าของนายทุน โดยกรมป่าไม้และการยางแห่งประเทศไทย ได้เร่งสำรวจการถือครองครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบสวนยางพาราของนายทุนที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังพบข้อมูลว่ากลุ่มนายทุนที่ถูกดำเนินคดี มีความพยายามเข้ามาหาผลประโยชน์จากสวนยางที่ผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีการจ้างคนงานต่างพื้นที่เข้ามากรีดน้ำยาง จึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 1-4 และศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เผื่อระวังไม่ให้เข้าไปกรีดยางในสวนยางของนายทุนที่ถูกดำเนินคดี

นายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวไว้ว่า มันใจการดำเนินการนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร เพราะมีมาตรการแยกแยะทั้ง 2 กลุ่มอย่างชัดเจน

ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาตราการแก้ปัญหาสวนยางพาราในพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 6 แนวทาง คือ เร่งรัดดำเนินคดีสวนยางพาราของนายทุนที่อยู่ในพื้นที่ป่า 1.32 ล้านไร่ โดยปัจจุบันดำเนินคดีไปแล้ว 160,000 ไร่ ควบคุมพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมดไม่ให้มีการกรีดน้ำยาง พร้อมส่งหนังสือแจ้งยังผู้ว่าราชการจังหวัด กอ.รมน.ภาคและจังหวัด รวมถึงกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสวนยางของกลุ่มนายทุนไม่ให้เข้าไปกรีดยาง มีการเก็บอุปกรณ์กรีดยางจากออกจากพื้นที่แล้ว สามารถลดการกรีดยางในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 86,000 ไร่ ในปี 2560 - 2561 จะลดพื้นที่ที่ปลูกยางพาราลงได้ 20,000 ไร่ ลดปริมาณน้ำยางลง 1,500 ตันต่อปี และจะทำต่อเนื่องร้อยละ 5 ต่อปี จนกว่าจะลดพื้นที่ปลูกยางพาราได้ทั้งหมด หากสามารถทำได้จะช่วยลดปริมาณน้ำยางพาราในระบบเข้าสู่ตลาดได้มีละ 300,000 ตัน แล้วภาครัฐจะเข้าไปเสริมสร้างประสิทธิภาพเกษตรกรให้ผลิตน้ำยางพารามีคุณภาพขึ้น ป้อนตลาดที่มีความต้องการสูง

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บุญล อดบพ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชญณ์ แก้วก

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00 Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงานจากวัสดุโฟม...

ThaiPR.NET  
Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

iQMediaLink

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินข่าว ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ PR Scoop Google การค้นหาที่กำหนดเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงานจากวัสดุโฟมอย่างพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บินย่างให้เป็นที่

Like 0 Share Tweet G+

ชม ที่อาร์ — 29 พฤศจิกายน 2560 15:45



ริบเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของประเทศไทย ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในโครงการ ริบเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์ โดยคัดเลือก โดยคิดสรร พร้อมโชว์ผลงานที่ดีที่สุด 10 ผลงาน จากกว่า 277 ผลงานของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่สร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์ที่ทำพาราจากวัสดุโฟมอย่างพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บินย่างให้เป็นที่งานผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นิกวิชากรพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธี

นายวันจักร ไขด์ชัยชินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า ริบเบอร์แลนด์ กล่าวว่า "สำหรับภาพรวมการจัดการประกวดในครั้งนี้แม้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาด ด้วยจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาถึง 277 ชิ้นจากทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ริบเบอร์แลนด์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกา

รณรงค์ลดสินค้าจากพาราด้วยงานดีไซน์ ผ่านการอบรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการต่อยอดทางธุรกิจ ตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

นอกจากนี้ นายสุวิวัฒน์ สมณะโชติวัฒน์ 32ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ริบเบอร์แลนด์ เผยว่า "ริบเบอร์แลนด์ได้ตระหนักถึงเรื่องการต่อยอดของยางพารา และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงนำงานดีไซน์มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มมูลค่าของยางพารา อีกทั้งยังสร้างเวทีให้เด็กยุคใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตลาดสหกรณ์การเกษตร และเติบโตไปพร้อมแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน และเซ็นสัญญาในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลงานจริงในพื้นที่ของริบเบอร์แลนด์"

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบ ที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ ม.ล. ดาชาทอง ทองใหญ่ นิกวิชากรพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ นายภูเบศ วิทยาลัยสร้างสรรคงานออกแบบ (TCDC)

สำหรับการแข่งขันได้ดำเนินมาถึงรอบสุดท้าย ซึ่งได้ผู้ชนะที่เป็นสุดยอดนักออกแบบดังนี้ โดยรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ ทีม "Group" นัศึกษากจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่มีชื่อว่า "Kid and Attentive เพราะชีวิตคือการเดินทาง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "ปริปริสติโอ" นัศึกษากจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "ปริปริ"

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม "DEP'ON" นัศึกษากจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "UNITS"

ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นส่วนแบ่งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางริบเบอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนผู้ชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท โดยทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลรับชม และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมประกวด รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผลงานของผู้เข้าประกวดและข้อมูลเพิ่มเติม [www.thairubberland.com](http://www.thairubberland.com)

ADVERTISEMENT  
iQMediaLink  
ส่งข่าว  
ประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี  
เพียงคุณใช้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได้โดยไปที่หน้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่หน้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหาเราที่ [help@thaipr.net](mailto:help@thaipr.net) ขอขอบคุณ

PR Junction  
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทุกวงการในต่างประเทศ  
ติดตามตามกรณีสื่อไทยในรูป 2559 ได้ที่...  
2017 Thailand Media Landscape  
INTRODUCTION  
Thailand 2017 Media Landscape | 1st Edition  
PRINT MEDIA  
ดาวน์โหลดฟรี!  
ติดต่อ: [info@prj.com](mailto:info@prj.com) | [www.infoqmediac.com](http://www.infoqmediac.com)

บทความพ็อร์ & การตลาด  
ThaiPR.net  
12,646 likes  
PRESS RELEASE  
Like Page Share



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

หัวข้อข่าว: ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงานจากวัสดุโพลี...

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stocks Lifestyle Telecom Energy Properties Automotive Healthcare Events

### ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงานจากวัสดุโพลีเมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living นวัตกรรมให้เป็นงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 29, 2017 15:45

กรุงเทพฯ -- 29 พ.ย. -- ชัม ทีอาร์



ซีเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในโครงการ ซีเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์ "โดยคิดสร้างสรรค์ หรือมีไอเดียผลงานที่ดีที่สุด 10 ผลงาน จากกว่า 277 ผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศที่สร้างสรรค์ผลงานออกแบบนวัตกรรมที่หาทางออกวัสดุโพลีเมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living นวัตกรรมให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยภายในงานจัดขึ้นที่ศูนย์จาก



นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธี

นายจักร ชัยชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและบริหารสินค้า ซีเบอร์แลนด์ กล่าว ว่า "สำหรับภาพรวมการจัดการประกวดในครั้งนี้มีเจตจำนงอันดีเยี่ยม แต่ถือว่าดีที่เป็นการตอบรับอย่างดีเกินคาด ด้วยจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาถึง 277 ชิ้นจากทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ซีเบอร์แลนด์ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานจากช่างพาราด้วยงานดีไซน์ ผ่านการอบรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดของเหลือทิ้ง ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดการใช้พลาสติก 4.0"

นอกจากนี้ นายสุวิทย์ สัมมะโวห์พร้อม 32 ผู้ว่าราชการน่ายการตลาด ซีเบอร์แลนด์ เผยว่า "ซีเบอร์แลนด์ได้ตระหนักถึงโครงการลดของเหลือทิ้งของยางพารา และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม เราจึงนำงานดีไซน์เข้ามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มมูลค่าของยางพารา อีกทั้งยังสร้างเวทีให้เด็กยุคใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมออกแบบ และเติบโตไปพร้อมแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกล โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน และเชิญวิทยากรในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลงานจริงในพิธีที่ศูนย์ซีเบอร์แลนด์"

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ใหม่นี้ จัดขึ้นโดยรูดักผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบ ทั้งมาจากรวมทั้งกรมการค้าต่างประเทศ ม.ล. ศราวุธ ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สุรพงษ์ ลอยกุลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ นายภูเบศร์ วิทยาลัยการช่างอุตสาหกรรม (TCDC)

สำหรับการแข่งขันนี้ดำเนินการคัดเลือกทีมชนะเลิศผู้ชนะที่เป็นสุดยอดนักออกแบบดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "Group" นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่มีชื่อว่า "Kid and Attentive เหยาะชีวิตคือการเดินทาง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "บีบีบีส์ดูดี" นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "บีบีบี"

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม "DEPON" นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "UNITS"

ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และโอกาสในการเชิญวิทยากรส่วนแบ่งงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางซีเบอร์แลนด์เป็นเวลา 1 ปี ส่วนผู้ชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท โดยทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลสำหรับทีม และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมประกวด รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานของผู้เข้าประกวดและข้อมูลเพิ่มเติม [www.thairubberland.com](http://www.thairubberland.com)  
Invalid Domain Name





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:02 Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันออกแบบงาน จากวัสดุโฟม...  
จากวัสดุโฟม...

**RYT9 อาร์วายทีไนน์**

ข่าวฉบับเต็ม ข่าวประเทศ เศรษฐกิจ ภูมิ-การเดิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี อสังหาฯ ยานยนต์ กีฬา ภาพยนตร์/ละคร  
ประเมินเรื่อง >> คำพิพากษา บัตรทอง โฉลก นายพรานเพลิง ภาคเหนือมิตรรัก สลากกินแบ่งรัฐบาล สหกรณ์ผู้ทำฯ คาร์บอนมี ไร่ป้อนมี โยคะ

### ThaiPR.NET ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันออกแบบงาน จากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปันยางให้เป็นงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 15:45:50 U.



กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--ชน พิลาวั  
คุณเชนทร์ผลดี ลูกชายภาคนิธิภูมิเกี่ยวกับอาหารของไทย ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในโครงการ รุ่นชนะเลิศ ปีที่ ๒ คอลเลกชัน โยคะ คอลเลกชัน หรือชื่อผลงานที่ชนะเลิศ 10 ผลงาน จากกว่า 277 ผลงานของนักศึกษานักศึกษาทั่วประเทศที่สร้างสรรค์ผลงานออกแบบจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ขึ้นมาให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่ดีของอนาคต โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก

ADVERTISEMENT

นายณัฐพงศ์ ฉมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธี  
นายณัฐพงศ์ ฉมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวไว้ว่า "สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในการประกวดครั้งนี้คือ คุณภาพของงานที่ส่งเข้ามา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของนักศึกษาไทยในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพาราได้อย่างน่าสนใจ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง" และชื่นชมผลงานของนักออกแบบรุ่นเยาว์ที่สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพาราได้อย่างน่าสนใจ

นอกจากนี้ นายณัฐพงศ์ ฉมาตยกุล ยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศด้วย โดยเงินรางวัลจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ 10,000 บาท และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 2 ถึง 5 อันดับแรก 5,000 บาท และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ 3 ถึง 10 อันดับแรก 3,000 บาท

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ปีที่ 2 ได้มีขึ้นอีกครั้งภายใต้คอนเซ็ปต์ "Kid and Attentive" เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากวัสดุโฟมยางพารา โดยโครงการนี้จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อายุ 10-18 ปี จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

โดยรางวัลชนะเลิศในปีที่ 1 ได้แก่ ทีม "Group" นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลงานที่มีชื่อว่า "ปรีชี่"

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม "DEPON" นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลงานที่มีชื่อว่า "UNITS"

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเวลา 1 ปี ส่วนผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท โดยทั้งหมดจะได้รับรางวัลสำหรับทีม และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะเลิศทุกคน รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดประกวดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.thairubberland.com](http://www.thairubberland.com)

- เรื่องย่อ: ...
- ตัวละคร: ...
- นักแสดง: ...

ข่าวทั่วไปล่าสุด  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...  
พายุพัดถล่ม...  
ปิดล้อมถนน...  
คนเสียชีวิต...  
รถชนกัน...  
ไฟไหม้...  
อุบัติเหตุ...  
ข่าวทั่วไปล่าสุด



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หัวข้อข่าว: ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงาน จากวัสดุโฟม...

newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ค้นหา

ทั่วไป สินค้า บริการ ไอที ทุน ไลฟ์สไตล์ สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์



## ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ โครงการ RUBBERLAND Design Contest จากการแข่งขันประกวดผลงาน จากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยางให้เป็นงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๔๘ น.

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

Share 0 Like 0 Tweet



**RUBBERLAND DESIGN CONTEST FUTURE LIVING**

WINTER PROMOTION กับ 5 วัสดุก่อสร้าง สามารถจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค. 2561

ดูรายละเอียด

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--ชม พิเศษ

ริบเบอร์แลนด์ อุทยานการศึกษาระดับนานาชาติของประเทศไทย ประกาศผลสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในโครงการ ริบเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์ โดยคัดเลือก พร้อมโชว์ผลงานที่ดีที่สุด 10 ผลงาน จากกว่า 277 ผลงานของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยอิงที่ทำงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยางให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก

นายมาดอยงค์ อมาตย์กุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธี

นายวิจิตร โชติชัยศรีรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและการบริหารสินค้า ริบเบอร์แลนด์ กล่าวไว้ "สำหรับภาพรวมการจัดการประกวดในครั้งนี้มีเม็ดเงินทั้งสิ้นเป็นครั้งแรก และถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเกิดผล ด้วยจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาถึง 277 ทีมจากทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ริบเบอร์แลนด์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดสรรสินค้าจากยางพาราของงานดีไซน์ ผ่านการอบรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เพื่อผู้ทีสนใจในกับเยาวชนไทยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการต่อยอดทางธุรกิจ ตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

นอกจากนี้ นายสุวิวัฒน์ สมะโรจน์โพธิ์ 32 ผู้ร่วมรายการฝ่ายการตลาด ริบเบอร์แลนด์ เผยว่า "ริบเบอร์แลนด์ ได้ตระหนักถึงเรื่องการต่อยอดของยางพารา และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงนำงานดีไซน์มาเป็นกลยุทธ์สำคัญใน

การเพิ่มมูลค่าของยางพารา อีกทั้งยังสร้างเวทีให้เด็กยุคใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตลาดกรรมการออกแบบ และเติบโตไปพร้อมแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นแชมป์ของดีไซน์ผลงาน และเข้าศึกษาในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจำหน่ายผลงานจริงในพื้นที่ของริบเบอร์แลนด์"

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบ ทั้งมาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ ม.ล. ศาชาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, รศ.ดร.สิทธ์ อ้นทรูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สุรสิทธิ์ ลอยกุลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ นายภูเบศ วิทยาสุข ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

สำหรับการแข่งขันได้ดำเนินการในรอบสุดท้าย ซึ่งได้ผู้ชนะที่เป็นสุดยอดนักออกแบบดังนี้

โลกรางวัลชนะเลิศในปีที่ 1 ได้แก่ ทีม "Group" นัศึกษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่มีชื่อว่า "Kid and Attentive เทรนเซอร์วิศคือการเดินทาง"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "ปริวิปริสติโด" นัศึกษจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "ปริปริ"

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม "DEPON" นัศึกษจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า "UNITS"

ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และโอกาสในการเข้าศึกษาฟรีในสาขาที่ตนเองสนใจจากทางริบเบอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนผู้ชนะเลิศรองอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศรองอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท โดยทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลสำหรับทีม และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมประกวด รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผลงานของผู้เข้าประกวดและข้อมูลเพิ่มเติม [www.thairubberland.com](http://www.thairubberland.com)



ADVERTISEMENT

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmail เทลวิวด jobkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ติ่งแดง ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตรซูนี่ เบ็ญจทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการช่างประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวล้าประเทศไทย ปตท. ฮิลล์ นิกซ์ กรุ๊ป ภูเก็ตสกายเวย์ แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง